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บรรณาธิการแถลง

	 การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙													

ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด	 โดยใช้

มาตรการลอ็กดาวน์จึงท�าให้เกดิผลกระทบต่อภาคธรุกจิ	และเศรษฐกจิโดยรวม

ของประเทศไทย	 รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน													

ซึง่หลายคนคงใช้ชีวติอย่างยากล�าบากในช่วงเวลานี	้กองบรรณาธกิารวารสาร

เอกสารข่าวรฐัสภาขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุคน	ฝ่าฟันปัญหาอปุสรรคและผ่านพ้น

วิกฤตดังกล่าวนี้ไปด้วยกัน

	 ส�าหรับเอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๔	 น�าเสนอ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงงานรัฐสภาโดยเฉพาะมาตรการของรัฐสภาใน

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 เพ่ือไม่ให	้							

เกดิการแพร่ระบาดในรัฐสภา	เนือ่งจากต้องท�าหน้าท่ีในการพจิารณากฎหมาย

ส�าคัญๆ	 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๕	ท่ีต้องด�าเนนิการตามท่ีกฎหมายก�าหนด	รวมท้ังข่าวการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรรมาธิการคณะต่างๆ	 ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในช่วง

สถานการณ์วิกฤตนี้	 ส�าหรับคอลัมน์ประเภทบทความน�าเสนอกฎกระทรวง

รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 โดยกฎหมายฉบับนี้

ก�าหนดให้ประชาชนสามารถน�ารถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็น																	

รถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องโดยรับงานจ้างผ่านระบบ								

อิเล็คทรอนิกส์	 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการจัดการระบบขนส่งสาธารณะ

ผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัให้ถกูกฎหมายและมคีวามปลอดภัยต่อประชาชนมากขึน้	

นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอร์เรนซี	 (Cryptocurrency)	

หรือเรียกย่อๆ	ว่า	“คริปโต”	ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง	และก�าลังได้

รับความสนใจจากนักลงทุนในปัจจุบัน	 ผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องคริปโตสามารถ

ศึกษาหาความรู้ได้จากบทความนี้	 ท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	

เอกสารข่าวรัฐสภาจะเป็นช่องทางหนึ่งในการน�าเสนอข่าวสารความรู ้

ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาสู่ประชาชน	และจะน�าเสนออย่างต่อเนื่องต่อไป

                                                            บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางสิวาพร	 สุขเอียด

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด
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ภาพ
กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
	 วันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 บริเวณโถง	 ชั้น	 ๑	
อาคารรัฐสภา	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔	นายชวน	หลีกภัย	
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธาน
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 พร้อมกล่าวอาศิรวาทใจความว่า	
“นบภูมินทร์	ทรงน�าไทย	ไท้เกื้อกูลน้อมเทิดทูน	ด�าริคิด	จิตอาสา
ทรงห่วงใย	 ดับทุกข์ภัย	 ในอาณา	 ไกลสุดหล้า	 ชายแดนไทย	
ไท้อาทร	 น�้าพระทัย	 ปกศิระ	 พระราชทาน	 อเนกประการ	
พระประสงค์	 องค์อดิศร	 เฉลิมพระชนมพรรษา	 ถวายพระพร	
ประนมกร	กราบพระองค์	ทรงพระเจริญ”

	 ในการนี้	นายสุชาติ	ตันเจริญ	รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 คนที่สอง	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
คณะท�างานทางการเมืองของประธานสภาผู ้แทนราษฎร
และคณะผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร
ร่วมพิธี	v
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บั น ทึ ก เ ท ปถ ว า ยพ ร ะพ รพ ร ะ บ า ท สม เ ด็ จ
พร ะ เ จ ้ า อยู ่ หั ว   เ น่ื อ ง ใ น โ อกาส   วั น เ ฉลิ ม
พระชนมพรรษา  
	 วันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง	 ๗	 แขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	

นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย

นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู ้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	

นายสชุาต	ิ ตนัเจรญิ	 รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 คนทีห่นึง่

นายศภุชยั	 โพธิสุ์	 รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 คนทีส่อง	 และ

นางพรพศิ	 เพชรเจรญิ	 เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	บนัทกึเทป

ถวายพระพร	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 v

พิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
	 วันที่	 ๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๔	 	ณ	บริเวณโถง	 ชั้น	๑	

อาคารรฐัสภา	 นายชวน	 หลกีภยั	 ประธานรฐัสภา	 เป็นประธาน

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๔	เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

	 โอกาสนี้	ประธานรัฐสภา	กล่าวกราบบังคมทูลถวาย

พระพรชัยมงคล	 ใจความว่า	 “ศิลปาชีพ	 ประทีปไทย	 วิไลค่า

ราชด�าริ	 ปลูกป่า	 พาราไสว	 ราษฎร์สืบสาน	 ทรงสร้างน�า	

น�้าพระทัย	 ล�าเนาไพร	 พงพนา	 สถาวรภูมิปัญญา	 ประชาสุข	

ทุกศาสตร์ศิลป์	 พระเกียรติก้อง	 ซ้องแผ่นดิน	 สโมสร	 สดุดี	

พระพันปี	ศรีนาคร	ถวายพระพร	เทิดพระองค์	ทรงพระเจริญ”

จากนั้น	 ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	 และร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย	 โดยมี

ศาสตราจารย์พิเศษ	พรเพชร	วิชิตชลชัย	รองประธานรัฐสภา

นายอิสระ	เสรีวัฒนวุฒิ	สมาชิกรัฐสภา	นางพรพิศ	เพชรเจริญ	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และนายนัฑ	 ผาสุข	 เลขาธิการ

วุฒิสภา	ร่วมพิธี		v
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บันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
	 วันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วยนายสมพงษ์	 อมรววิฒัน์	 ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

วางพวงมาลาถวายราชสกัการะสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช 
	 วันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์

วงเวียนเทพสตรี	 อ�าเภอเมืองลพบุรี	 จังหวัดลพบุรี	 นายชวน	

หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร	

มอบหมายให้	 นางสาวผ่องศร	ี ธาราภมิู	 คณะท�างานทางการเมอืง

ของประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพธิวีางพวงมาลา

ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ในนาม

“สภาผู้แทนราษฎร”	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช	v

คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนท่ีสอง	 และว่าที่ร ้อยต�ารวจตรี	 อาพัทธ์	 สุขะนันท์

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 บันทึกเทปถวายพระพร	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๔	ในนาม		“สภาผู้แทนราษฎร”	v
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รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
	 วนัที	่ ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ศูนย์อบุตัเิหตุ

และฉกุเฉนิ	 ส�านักบรกิารทางการแพทย์ประจ�ารฐัสภา	 ชัน้	 ๑	

อาคารรฐัสภา	นายสชุาต	ิโรจน์ทองค�า	รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทน

ราษฎร	และคณะผู้บรหิารส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร

รับมอบยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 กระปกุ	

จากนายชยัภฏั	 จนัทร์วไิล	 ทีป่รกึษาประธานคณะกรรมาธิการ

การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา	 และผู้แทนจากบริษัท

ธนัทเฮร์ิบพาณชิย์	 จ�ากัด	 เพ่ือน�าไปมอบให้แก่ข้าราชการ	 พนกังาน

ราชการ	 และลกูจ้างของส�านกังานฯ	 ไว้ส�าหรบัเสรมิภมูคิุม้กนั

ให้กับตนเองและใช้ส�าหรับบรรเทาอาการในผูป่้วยโรคโควดิ	-	19	

ทีม่คีวามรนุแรงเล็กน้อย		v

ตรวจเย่ียมและให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
  วันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 โรงพยาบาลสนาม	

อาคารเก็บสินค้า	 บริษัท	 บีอาร์บีพี	 โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 ต�าบล

สนามจันทร์	 อ�าเภอบ้านโพธิ์	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 นายสุชาติ	

ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ตรวจเยี่ยม

และให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-19)

พร ้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให ้แก ่สถานพยาบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ไว้ใช้ส�าหรับป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19	 ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ

เทนเซน็ต์	 (Tencent	Charity	Foundation)	โดยการประสานงาน

ประชุมหารือในโอกาสครบ  ๑๐๐  ปี  การก่อตั้ง
พรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐประชาชนจีน
  วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	๒๐๘	

ชั้น	 ๒	 (โซนกลาง)	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 ประชุมหารือร่วมกับ

นายลี่	 จ้านซู	 ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ในโอกาสครบ	 ๑๐๐	 ปี	

การก ่อตั้ งพรรคคอมมิวนิสต ์ 	 สาธารณรัฐประชาชนจีน

และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาประชาชน

ของนายสุชาติ	 	 ตันเจริญ	 ในการนี้	 นายสรายุทธ	 แก้วกุลปรีชา	

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	ให้การต้อนรับ v
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ให้การต้อนรับและรับการอวยพรเน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๘๓ ปี  
	 วันที	่ ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องท�างานประธาน
รฐัสภา	ชัน้	๓	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับและรับการอวยพร
จากนายประทีป	 กีรติเรขา	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมอืง	ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี	เนือ่งในโอกาส	วนัคล้าย
วนัเกิดครบรอบ	๘๓	ปี	๒๘	กรกฎาคม		๒๕๖๔	ในการนี	้นายอสิระ
เสรวัีฒนวฒุ	ิสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	นายสมบรูณ์	อทุยัเวียนกลุ

ประธานรัฐสภา  บรรยายหัวข้อ  “ธรรมาภิบาล
ส�าหรับผู ้บริหาร”  ให ้แก ่ผู ้ เข ้ารับการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
  วนัที	่๓	สงิหาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	๕	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดตรัง	
นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	
ให้เกียรตบิรรยายหวัข้อ	 “ธรรมาภบิาลส�าหรับผูบ้รหิาร”	 ให้แก่
ผู ้เข ้ารับการอบรมหลักสูตรผู ้บริหารการสาธารณสุขระดับ
กลางประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๔	 รุ่นที่	 ๓๔	 ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 โดยได้กล่าวถึงความหมายของธรรมาภิบาล	
(Good	 Governance)	 และหลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล
ในองค์กรตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

รวมท้ังหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ี
ในการนี้	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
พรรคประชาธิปัตย์	 ร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย v

เลขานกุารประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	และนางสาวศริภิา	อนิทวเิชียร	

ผูช่้วยเลขานกุาร	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ร่วมให้การต้อนรบัv

แห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมีนายสุชาติ	 ตันเจริญ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 นายเกียรติ	 สิทธีอมร	

รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 และนายอิสระ	

เสรีวัฒนวุฒิ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พลเอก	นาวิน	ด�าริกาญจน์	

สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	จีน	

นายวิวัฒน์	 มุ่งการดี	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู ้ช ่วยเลขานุการประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการ

สภาผู ้แทนราษฎร	 และนายดุสิต	 เมนะพันธุ ์	 รองปลัด

กระทรวงการต่างประเทศ	ร่วมประชุมหารือ v
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ประธานรัฐสภาเดินทางไปให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่
เรือนจ�าจังหวัดตรัง  
	 วันที	่ ๓	 สงิหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 เรอืนจ�าจงัหวดัตรงั	
อ�าเภอเมอืง	 จงัหวัดตรงั	 นายชวน	 หลกีภยั	 ประธานรฐัสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้เดินทางไปเรือนจ�าจังหวัดตรัง
โดยมีนายภักดี	 แก้วเนียม	 ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัดตรัง	
ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีมาร่วมให้การต้อนรับ	 โดยนายชวน	
หลีกภัย	 ได้ตั้งใจมาให้ก�าลังใจและช่ืนชมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เรือนจ�าจังหวัดตรังในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควดิ-19)	 ได้เป็นอย่างดย่ิีงv

เปิดการอบรมหลักสูตร  ตลาดนัด  การเรียนรู้
ออนไลน์ วังจันทรเกษม
  วันที่	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ	
นายชวน	หลกีภยั	 ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 เป็นประธานพธิเีปิด
การอบรมหลกัสตูร	“ตลาดนดั	การเรยีนรูอ้อนไลน์	วงัจนัทรเกษม”		
พร้อมบรรยายพเิศษ		เรือ่ง	“ววิฒันาการการเมอืงกบัการศกึษาไทย”
ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์	 โดยมีนางสาวตรีนุช	 เทียนทอง
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ	 คณุหญงิกลัยา	 โสภณพนชิ	
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร		นางกนกวรรณ	วลิาวัลย์
รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 และผู ้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ	 ให้การต้อนรับ	 โดยมีครูผู้สมัครอบรม
หลักสูตรกว่า	๖	หมื่นคนจาก	๗๗	จังหวัดทั่วประเทศร่วมรับฟัง
การบรรยาย v

รองประธานสภาฯ รับมอบหน้ากากอนามัย 
  วันที่	 ๙	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 เวลา	 ๐๙.๔๕	 นาฬิกา	
ณ	 จุดให้สัมภาษณ์	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ		
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 รับมอบหน้ากาก
อนามัย	 จ�านวน	 ๗๐๐,๐๐๐	 ชิ้น	 จากนายไช่	 เสี้ยว	 ซิง	 นายก
สมาคมสึซือ	 และผู้แทนจากสมาคมนักธุรกิจสึซือประเทศไทย	
เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครพนม	 ไว้ใช้ส�าหรับ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	
โดยมีนายจิรวัฒน์	 เวียงด้าน	 เลขานุการรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	คนที่สอง	ร่วมรับมอบ v



การประชุมสภา 9

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี	และมีมตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั	

จ�านวน	 ๒๕	 คน	 เพื่อพิจารณา	 ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	

๗	วัน	

	 ๓.	 ร ่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผิดเกี่ยวกับ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	บรษัิทจ�ากดั	สมาคม	

และมูลนิธิ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๓)	

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการฯ	

ชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 เป็น

ผู้พิจารณา	ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	

	 ๔.	 ร ่างพระราชบัญญัติพืชกระท ่อม	 พ.ศ.	 . . . .	

ซึ่งคณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๔)	

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี	และมีมตใิห้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั	

จ�านวน	 ๒๕	 คน	 เพื่อพิจารณา	 ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	

๗	วัน	

	 ต่อจากน้ัน	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเลื่อนระเบียบ

วาระการประชมุโดยขอให้น�าร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๑๙/๒๕๖๐	

เรือ่ง	การปฏริปูการศกึษาในภมูภิาคของกระทรวงศกึษาธกิาร	

ลงวนัที	่๓	เมษายน	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	พ.ศ.	....	ซึง่	นายนพคณุ	

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
	 เรื่องที่พิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	 ๔	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา	

เสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบยีบวาระที	่๔)	โดยเป็นการพจิารณาต่อจากการประชุม	

สภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุท่ี	๒๕	ปีท่ี	๓	ครัง้ท่ี	๗	(สมยัสามญัประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง)	วันพุธที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๔	

	 ก่อนทีท่ีป่ระชุมจะพจิารณา	ประธานคณะกรรมาธกิารฯ	

ได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อน�าไปพิจารณา

ทบทวนใหม่	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้ถอนได้	 ตาม

ข้อบงัคบัฯ	ข้อ	๖๑	จากนัน้	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ	เรื่องด่วน	ตามล�าดับ	คือ	

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยานในคดีอาญา	

(ฉบับที่ 	 . . ) 	 พ .ศ . 	 . . . . 	 ซึ่ งคณะรัฐมนตรี เป ็นผู ้ เสนอ

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)	

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัตฉิบับนี	้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธิการวสิามัญ	

จ�านวน	 ๒๕	 คน	 เพื่อพิจารณา	 ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	

๗	วัน	

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็น

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒)	

การประชุม
สภา
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รัฐผไท	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ	ที่	๕.๑๕)	ขึ้นมา

พิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ซึง่คณะรัฐมนตรเีป็นผูเ้สนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๖)	 ในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	วันพุธที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้

ที่ประชุมพิจารณา	ระเบียบวาระเรื่องด่วนในล�าดับถัดไป	คือ	

	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	

(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบ

วาระเรื่องด่วนที่	๕)	

	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายอาคม	

เติมพิทยาไพสิฐ)	ได้แถลงหลักการและเหตุผล	และตอบชี้แจง

จนได้เวลาพอสมควรแล้ว	ผูป้ฏบิตัหิน้าทีป่ระธานของทีป่ระชมุ	

ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	

	 รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตั	ิจ�านวน	๔	ฉบับ	คอื	

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยานในคดีอาญา	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

	 ๓.	 ร ่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผิดเกี่ยวกับ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	ห้างหุน้ส่วนจ�ากัด	บรษัิทจ�ากัด	สมาคม	

และมูลนิธิ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม	พ.ศ.	....	

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
	 เรื่องที่พิจารณา	

	 สมาชิกฯ	เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๕๔	(๒)	 เพื่อ

ขอเปล่ียนระเบียบวาระการประชุมโดยขอน�าญัตติเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค

โควิด	–19	ระลอกที่	๓	ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑,	๒,	๓,	

๔,	 ๕	 และ	 ๖	 ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่	 ๒.๖	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายกรุงศรีวิไล	สุทินเผือก	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ	พรรคพลังประชารัฐ

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายวุฒินันท์	 บุญชู	 สมาชิกสภา											

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ	พรรคก้าวไกล

	 กระทู้ถามในล�าดับท่ี	 ๑	 และ	 ๒	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย		(นายนิพนธ์	บุญญามณี)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายพรเทพ	วสิทุธิว์ฒันศักด์ิ	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	พรรคเพื่อไทย	ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 เนื่องจากรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้

ถามนี้	ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตาม

ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 กระทู้ถามทั่วไป

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภา												

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพ่ือไทย	 เร่ือง	 ขอให้

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น	ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	 ๒๕	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๔	 (สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังที่หน่ึง)	

เป็นพิเศษ	วันพฤหัสบดีที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๖๔	โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นางสาวตรีนุช	 เทียนทอง)	

เป็นผู้ตอบ	ในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้	ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ต่อ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายองอาจ	คล้ามไพบูลย์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	

การบรหิารจัดการขยะในกรงุเทพมหานคร	ซึง่เลือ่นมาจากการ

ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๕	ปีท่ี	๓	ครัง้ท่ี	๖	(สมยัสามญั

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	

ถาม	นายกรัฐมนตรี

	 ๓.	กระทูถ้าม	ของ	นายณฐัพงษ์	เรอืงปัญญาวฒุ	ิสมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	ปัญหา

การจดัการระบบระบายน�า้บรเิวณถนนกาญจนาภเิษกตดัถนน

เพชรเกษม	 (แยกเดอะมอลล์บางแค)	 ซึ่งเลื่อนมาจากการ

ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๕	ปีท่ี	๓	ครัง้ท่ี	๘	(สมยัสามญั

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	
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ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายได้มี

หนงัสือขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามทัง้	๒	กระทูด้งักล่าวไปตอบ

ในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ 	 ๑๕	

กรกฎาคม	๒๕๖๔	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายจาตุรงค์	เพ็งนรพัฒน์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	การ

สร้างอ่างเก็บน�้าห้วยขะยุง	อ�าเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ	

ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๓		

คร้ังที่	 ๘	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑	

กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 ถาม	 นายกรัฐมนตรีซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	(นายประภตัร		โพธสธุน)	ได้รบัมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	กระทูถ้าม	ของ	นายศริพิงษ์	รสัม	ีสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคพลังประชารัฐ	 เรื่อง	 ขอให้											

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนท่ีช�ารุด

เป็นหลุมบ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะ

เขตหนองจอก	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

เนือ่งจากรฐัมนตรไีด้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนีไ้ป

ตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๕	

กรกฎาคม	๒๕๖๔	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๖.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายนริศ	 ข�านุรักษ์	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง	พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	การเพิ่ม

อตัราก�าลงัเจา้หน้าทีท่ีท่�างานด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้	

ถามรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ															

สิง่แวดล้อม	เน่ืองจากรฐัมนตรตีดิราชการส�าคญั	จงึได้มีหนังสอื

ขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 อนึ่ง	ในระหว่างเวลา	๑๑.๓๙–๑๓.๐๒	นาฬิกา	ณ	ห้อง

กระทูถ้ามแยกเฉพาะ	นายศุภชยั	โพธ์ิสุ	รองประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	คนที่สอง	ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม	และได้

ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ

	 ๑.	กระทูถ้าม	ของ	นายประเสรฐิพงษ์	ศรนวุตัร์	สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายช่ือ	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	ปัญหา

น�้าท่วมจากการบริหารจัดการน�้าเขื่อนบางลาง	 โดยรองนายก

รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	 (นายสพัุฒนพงษ์	 

พันธ์มีเชาว์)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	เร่ือง	ขอให้

แก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินราชพัสดุแปลง	 กท.	 ๐๔๗๕	 ให้กับ

ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง	 กรุงเทพมหานคร	 ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง	 (นายสันติ	 พร้อมพัฒน์)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายเท่าพิภพ	 ลิ้มจิตรกร	 สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	ปัญหา

อตัวนิบิาตกรรมของประชาชนเพราะพษิเศรษฐกจิ	ซึง่เลือ่นมา

จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๓	ครั้งที่	๘	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันพฤหัสบดีที่	๑	กรกฎาคม	

๒๕๖๔	 ถามนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ	(นายสาธติ	ปิตเุตชะ)	ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูต้อบ

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายจาตุรงค์	เพ็งนรพัฒน์	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง																				

การก่อสร้างสะพานข้ามถนนและขยายถนนเพ่ือแก้ไขปัญหา

การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๒๔	 ถนนโชคชัย

–เดชอุดม	 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๒๒๑	 สายศรีสะเกษ

–เชงิบนัไดเขาพระวหิาร	ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอกนัทรลกัษ์	จงัหวดั

ศรีสะเกษ	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร														

ชุดที่	 ๒๕	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หน่ึง)											

วันพฤหัสบดีที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายอธิรัฐ	รัตนเศรษฐ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายเท่าพิภพ	 ลิ้มจิตรกร	 สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	ปัญหา

สนุขัและแมวจรจัด	ซึง่เลือ่นมาจากการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร	

ชุดที่	 ๒๕	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๖	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	            

วันพฤหัสบดีที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๔	ถาม	นายกรัฐมนตรี

	 ๖.	กระทู้ถาม	ของ	พลต�ารวจตรี	สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	



12 เอกสารข่าวรัฐสภา

ขอทราบแผนปฏิบัติราชการภายใต้กรอบแผนการปฏิรูป

ประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	ถามนายกรัฐมนตรี

	 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ	

จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามในล�าดับที	่๕	และ	๖	

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ในวันพฤหัสบดีที่	๑๕	

กรกฎาคม	๒๕๖๔	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 เรื่องที่รับทราบ

	 ๑)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๕	 (สมัยสามัญประจ�าปี										

ครัง้ท่ีหน่ึง)	 วนัจันทร์ที	่๑๔	มถินุายน	๒๕๖๔	ได้พจิารณาและ

ลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จากการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔

	 ๒)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๗	 (สมัยสามัญประจ�าปี									

คร้ังที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 ได้พิจารณา

รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรา	๑๐	แห่งพระราชก�าหนด

ให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหา	เยยีวยา	และ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๒.	 รายงานผลการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การให้ความ

ช่วยเหลอืเยยีวยาเดก็เยาวชน	และครอบครัวทีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและ

บรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละสาธารณภัย	(รายงาน

ผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๐๕	

วรรคสี่)

	 ๓.	 สรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสม					

ต่อข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับ

การให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้	

(รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกต	 ตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ๔.	 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา															

ผลกระทบจากการประกอบธุรกจิออนไลน์และการท�าธรุกรรม

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พจิารณาศกึษาผลกระทบจากการประกอบธรุกจิออนไลน์และ

การท�าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 (รายงานผล												

การด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการตาม																										

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๐๕	

วรรคสี่)

	 ๕.	 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา	 เร่ือง	

การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ																	

ยกระดบั	และถนนยกระดับในเขตกรงุเทพมหานครและการใช้

ประโยชน์ทีด่นิของการรถไฟแห่งประเทศไทย	(โฮปเวลล์)	ของ

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย	การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน	

(รายงานผลการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิาร	

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	

ข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ๖.	 ผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามา

ในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙		

(โควิด-19)	 เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ	 (รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกต	

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	

ข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องที่พิจารณา

	 วาระเรื่องด่วนตามที่ที่ประชุมมีมติซึ่งญัตติทั้ง	๖	ฉบับ	

เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร	

ชุดที่	 ๒๕	ปีที่	 	 ๓	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังที่หนึ่ง)	

วันพฤหัสบดีที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	คือ

	 ๑.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกัน

พจิารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบ
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ที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด–19	ระลอกที่	๓	และจาก

การบริหารจัดการของ	 ศบค.	 เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไป

พิจารณาด�าเนินการต่อไป	 ซึ่งนายชลน่าน	 ศรีแก้ว	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน	 พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)

	 ๒.	ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

หามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 และเสนอแนะต่อรัฐบาล	 ให้ยกเลิก

ค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่	 ๗๖/๒๕๖๓	 และยุบ	 ศบค.	 เพื่อมีมติ

ส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป	 ซึ่ง	 นายพิธา	

ล้ิมเจริญรัตน์	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคก้าวไกล	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒)

	 ๓.	ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

แก้ไขปัญหาเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	

COVID-19	 ในระลอกใหม่	 เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับ

ประชาชน	 ผู้ประกอบการ	 ที่ได้รับผลกระทบเพื่อมีมติส่งให้

รัฐบาลรับไปด�าเนินการต่อไป	ซึ่งนายสิริพงศ์	อังคสกุลเกียรติ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคภูมิใจไทย	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๓)

	 ๔.	ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา											

หามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขและเยยีวยาการระบาด

ของเชื้อโควิด-19	 ระลอก	 ๓	 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ซึ่ง	

นายจาตุรงค์	 เพ็งนรพัฒน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 และนายโอชิษฐ์	 เกียรติก้องชูชัย	

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ	 พรรคเพื่อไทย	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๔)

	 ๕.	ญตัตด่ิวน	เรือ่ง	ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาหา

มาตรการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ในระลอกที	่๓	และระลอกต่อไป	ทัง้ในการป้องกนั	

เฝ้าระวงั	และรกัษาอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่มมีติส่งให้รฐับาล

รับไปด�าเนินการต่อไป	 ซึ่งนายเรวัต	 วิศรุตเวช	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเสรีรวมไทย	เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๕)

	 ๖.	ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

เรื่อง	 การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรคโควิด-19	 ใน

สถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนยาก

ที่จะควบคุมได้	 เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไป	 และ

ส่งให้รัฐบาลด�าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ข้อที่	๕๔	และข้อที่	๕๐	ซึ่งนายบัญญัติ	 เจตนจันทร์	

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดระยอง	พรรคประชาธปัิตย์เป็น

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๖)

	 ก่อนทีท่ีป่ระชมุจะพจิารณา	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

ได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอน�าระเบียบวาระที่	 ๗	 เรื่องอื่น	 ๆ	

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ	ตั้งกรรมาธิการ

สามญัในคณะกรรมาธิการการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงนิ

และยาเสพตดิ	แทนต�าแหน่งทีว่่างลง	๑	ต�าแหน่ง	 (ในระเบียบวาระ

ที	่๗.๕)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายยุทธนา	 โพธสุธน	 เป็น

กรรมาธิการแทนนายไผ่	ลิกค์

	 จากน้ัน	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ทีป่ระชมุ

พิจารณาญัตติด่วนท้ัง	 ๖	 ฉบับ	 ท่ีประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติ

ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

**************
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ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมหารือร่วม
กับวิป ๓ ฝ่าย  
	 วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมประธาน

รัฐสภา	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน

รัฐสภา	 เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับวิป	 ๓	 ฝ่าย	

โดยมศีาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชติชลชยั	ประธานวฒุสิภา	

นายสุชาติ	ตันเจริญ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง

นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง

นายวริชั	รตันเศรษฐ	ประธานกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 	 (วิปรัฐบาล)	 นายสุทิน	 คลังแสง	 ประธานกรรมการ

ประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	

(วปิฝ่ายค้าน)	นายมหรรณพ	เดชวิทกัษ์	ท่ีปรกึษาคณะกรรมาธกิาร

ประชุมคณะกรรมการบรหิารหน่วยประจ�าชาตไิทย
ในสหภาพรัฐสภา  
	 วันที	่๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชมุคณะกรรมการ

บริหารหน่วยประจ�าชาติไทย	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	

หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ

บริหารหน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	ครั้งที่	๓/๒๕๖๔	

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ระบบซูม	 โดยมีนายศุภชัย	 สมเจริญ															

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ร่วมประชุมพิจารณาในที่ประชุม

วิสามัญกิจการวุฒิสภา	 (วิปวุฒิสภา)	 พร้อมด้วย	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 คณะท�างานทางการเมืองของ

ประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	

คณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และ

ผู้แทนจากส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เข้าร่วมประชุม	เพื่อ

หารือแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสภาฯ	 เพ่ือให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (ศบค.)	 ซึ่งที่ประชุมเห็นควร

งดประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นเวลา	 ๒	 สัปดาห์	 คือต้ังแต่

วันที่	 ๑๒-๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 เน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคไวรัสโควิด-๑๙	 และเพื่อให้

เป็นไปตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 ๙	 แห่งพระ

ราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	

๒๕๔๘	 (ฉบับที่	 ๒๗)	 ทั้งนี้	 จะเริ่มกลับมาประชุมในวันท่ี	

๒๙	และ	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔	โดยจะมีการประเมินความ

เหมาะสมของสถานการณ์เป็นระยะ	 และขอให้ส�านักงานฯ	

ลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงให้เป็นการท�างานที่บ้าน	

WFH	 ร้อยละ	๘๐	 ให้ปฏิบัติงาน	ณ	ที่ตั้ง	 ร้อยละ	๒๐	 เพ่ือ

ลดความแออัดลง	 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	 	

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ
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สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมคณะท�างานด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งสหภาพรฐัสภา
	 วันที่ 	 ๑๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ศาสตราจารย ์กนก	

วงษ์ตระหง่าน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะสมาชิกคณะ

ท�างานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองสหภาพรัฐสภา	 (IPU	

Working	Group	on	Science	and	Technology	:	WGST)	เข้าร่วม

การประชุมของคณะท�างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของสหภาพรัฐสภาเป็นครั้งแรกในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ	 Zoom	 	 พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา

ผูด้�ารงต�าแหน่งในคณะท�างานจากอกี	๑๑	ประเทศ	ในการประชมุ

ดังกล่าว	Mr.	 Martin	 Chungong	 เลขาธิการสหภาพรัฐสภา	

ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกรัฐสภาผู้ด�ารงต�าแหน่งในคณะท�างานชุด

ใหม่ลา่สุดของ	 IPU	พร้อมกันนี้	 สมาชิกรัฐสภาผู้เข้าร่วมประชุม

แต่ละคนได้กล่าวแนะน�าตัวต่อที่ประชุม	 และได้มีมติเลือกให้	

Mr.	 Michel	 Larive	 สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส	 ในฐานะผู้ริเริ่ม

เสนอการก่อตั้งคณะ	WGST	 ให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน	 และ	

Ms.	 Sahar	 Attia	 สมาชิกรัฐสภาจากอียิปต์	 ให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองประธาน	จากนัน้ทีป่ระชมุได้รบัรองระเบยีบวาระการประชุม	

พร้อมทั้งอภิปรายประเด็นส�าคัญต่าง	 ๆ	 ของคณะท�างานตาม

ระเบียบวาระการประชุม	 ได้แก่	 อ�านาจหน้าที่ของคณะท�างาน	

ได้พิจารณาการส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม

ประธานรัฐสภาโลก	ครั้งที่	๕	(ภาคปกติ)	 (วันที่	๗-๘	กันยายน	

๒๕๖๔	 ณ	 กรุงเวียนนา	 สาธารณรัฐออสเตรีย)	 การส่งคณะ

ผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับโลกของภาค

รัฐสภาว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง

ที่นิยมความรุนแรง	 ครั้งที่	 ๑	 (วันที่	 ๙	 กันยายน	 ๒๕๖๔	

ณ	กรงุเวยีนนา	สาธารณรฐัออสเตรยี)	พจิารณาข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารหน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภา

ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาผู้ด�ารงต�าแหน่งในสหภาพ

รัฐสภา	 รวมทั้งพิจารณาร่างข้อบังคับหน่วยประจ�าชาติไทย

ในสหภาพรัฐสภา	พ.ศ.	....		

รวมถึงร่วมกันก�าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 และแผนงาน

ของคณะท�างาน	ระหว่างปี	๒๕๖๔	–	๒๕๖๕	นี	้โดยม	ีMr.	Michel	

Larive	สมาชกิรฐัสภาจากฝรัง่เศส	ท�าหน้าทีป่ระธานการประชมุ

ในการนี	้ ศาสตราจารย์กนก	 	 วงษ์ตระหง่าน	 สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 ในฐานะสมาชิกคณะท�างานฯ	 ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ

การก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานของคณะท�างานว่า	ตนเหน็ด้วย

กบัข้อเสนอของประธานในการยกร่างกฎบัตรระหว่างประเทศว่า

ด้วยจรยิธรรมในการใช้วทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ี ทัง้นี	้ เพือ่ให้การ

ท�างานมปีระสทิธิภาพ	คณะท�างานควรท่ีจะก�าหนดประเด็นส�าคญั

ท่ีต้องให้ความสนใจและวางแนวทางท่ีเห็นพ้องร่วมกันให้ชัดเจน

ก่อน	 โดยตนได้เสนอให้สมาชกิในคณะท�างานจากแต่ละประเทศ

ได้แบ่งปันแนวปฏบิติัท่ีดว่ีาด้วยการใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้

กบัความเหลือ่มล�า้	 ความไม่เท่าเทยีม	 และการขจดัความยากจน	

ที่ เป ็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

นอกจากนั้น	 ศาสตราจารย ์ 	 กนก	 ได ้ เสนอให ้ที่ประชุม

ให้ความส�าคัญกับการน�ากฎบัตรนี้ไปใช้ให้เกิดผลในระดับชาติ

ด้วยเช่นกัน	พร้อมทัง้เหน็ควรบัญญตัใิห้กฎบัตรดงักล่าวสามารถ

น�าไปปฏิบัติ ได ้จริงอย ่างเป ็นรูปธรรม	 และเชื่อมโยงกับ

ประชาชนเป็นส�าคญั	 ในฐานะท่ีฝ่ายนติิบัญญตัเิป็นผูแ้ทนปวงชน	

โดยประธานและท่ีประชุมต่างเห็นด้วยกับประเด็นแนวทาง

ที่ไทยเสนอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความเหลื่อมล�้าในการ

เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่พึงรับใช้และเป็นประโยชน์

กบัประชาชนทกุกลุม่ทกุภาคส่วนอย่างเสมอภาค	ทัง้นี	้ ประธาน

ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารของคณะท�างาน	รวบรวมประเดน็

ทัง้หมดจากทีป่ระชมุ	เพือ่ด�าเนนิการยกร่างกฎบตัรนีต่้อไป	 
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ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร สงัเกตการณ์การตรวจ
หาเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยชดุตรวจโควดิ-19 
แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit) หรือ 
Rapid Antigen Test 
 วันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคาร

รฐัสภา	นายชวน	หลีกภยั	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	พร้อมด้วย

นายแพทย์สกุจิ	อถัโถปกรณ์	ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

นายสาธิต	 ประเสริฐศักดิ์	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

และคณะผู ้บริหารส�านักงานฯ	 สังเกตการณ์การตรวจหา

เชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด	 -	 19)	 ด้วยชุดตรวจโควิด-19

แอนตเิจน	เทสต์	คิท	(Antigen	Test	Kit)	หรือ	Rapid	Antigen	

Test	ของคณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 คณะ

อนุกรรมาธิการและผู้ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ	 ด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อ

เนือ่งด้วยความปลอดภยัตามมาตรการสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั	

ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยประจ�าชาติ
ไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก 
(APPU)
 วันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๔		ณ	ห้องประชุมกรรมการ

บริหารหน่วยประจ�าชาติไทย	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	

หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ

บรหิารหน่วยประจ�าชาตไิทยในสหภาพสมาชกิรฐัสภาเอเชยีและ

แปซิฟิก	 (APPU)	 ครั้งท่ี	 ๓/๒๕๖๔	 เพ่ือพิจารณาการเลือกตั้ง

กรรมการบรหิารหน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพสมาชกิรฐัสภา

เอเชียและแปซิฟิกแทนต�าแหน่งเหรัญญิกหน่วยฯ	 ท่ีว่างลง	

๑	ต�าแหน่ง	ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิลอืกนายจริฏัฐ์		ทองสวุรรณ์	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร	เป็นเหรัญญิกหน่วยฯ		พิจารณาบทบาทของ

รัฐสภาไทยในการเข้าร่วมประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย

และแปซิฟิก	 และทิศทางของรัฐสภาไทย	 โดยที่ประชุมมีมติ

รับทราบผลการศึกษาของกลุ ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภา

เอเชียและแปซิฟิกเกี่ยวกับทิศทางของรัฐสภาไทยต่อองค์กร

สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	 ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา	 ผลประโยชน์ของรัฐสภาไทยและผลประโยชน์ของชาติ

เนือ่งจากการประชุมพิจารณางบประมาณมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	

เพราะเป็นงบประมาณแผ่นดินท่ีจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งวิกฤตโรคระบาด

ของประเทศที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้	 โดยรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ให้

ต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายใน	๑๐๕	 วัน	 สภาผู้แทนราษฎรใน

ฐานะสถาบันนิติบัญญัติเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจึงต้อง

เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปั๋ญหาให้กับพี่น้องประชาชน	

จากการเข้าร่วมประชุม	 APPU	 รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

ในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน	 นอกจากนี้	

ที่ประชุมรับทราบตามที่ผู ้อ�านวยการส�านักองค์การรัฐสภา

ระหว่างประเทศเสนอหลักการเพิ่มเติมในการแก้ไขข้อบังคับ

หน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและ

แปซิฟิก	 (APPU)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 เพ่ือให้รองรับการประชุม

ทางไกล	(online	meeting)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแก้ไข

ข้อบังคับหน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 และ

ข้อบงัคบัหน่วยประจ�าชาติไทยในสมัชชารฐัสภาอาเซยีน	(AIPA)	
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ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวงด
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่ออีก ๑ สัปดาห์
	 วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	จุดให้สัมภาษณ์	ชั้น	๑	

อาคารรฐัสภา	นายแพทย์สกุจิ		อัถโถปกรณ์	 ทีป่รกึษาประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	แถลงข่าวกรณี	นายชวน	หลีกภัย	ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	มีด�าริให้งดการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรต่อไปอีก	๑	สัปดาห์	 โดยในวันที่	๒๙	และ	

๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔		จะไม่มีการประชุมสภาฯ	สืบเนื่องจาก

การที	่นายชวน		หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	ได้มคี�าสัง่ก่อนหน้านี้	

ให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	๒	สัปดาห์	โดยจะให้มีการ

ประชมุครัง้ต่อไปในวันพฤหสับดทีี	่๒๙	กรกฎาคม	๒๕๖๔	และ

ขอให้มีการประชุมเป็นวาระพิเศษในวันศุกร์ที่	๓๐	กรกฎาคม	

๒๕๖๔	แล้วนั้น	ขอเรียนว่า	ประธานรัฐสภาได้มีด�าริหลังจาก

ได้ปรึกษาหารือกับประธานวุฒิสภาและรองประธานสภา

ผู้แทนราษฎรทั้ง	 ๒	 ท่าน	 ให้งดการประชุมต่อไปจากเดิมอีกหนึ่ง

สปัดาห์	น่ันหมายถึงว่าในวันที	่๒๙	และ	๓๐	กรกฎมคม	๒๕๖๔	

จะยงัไม่มกีารประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ส�าหรบัเหตผุลทีม่กีาร

งดประชุมไป	๒	สัปดาห์ในครั้งแรก	เนื่องจากประธานรัฐสภา	

ยินดีให้ความร่วมมือกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19	ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙		(ศบค.)	ที่ให้ความส�าคัญกับการ

จ�ากัดการเคล่ือนย้ายบุคคลตามข้อก�าหนดของ	 ศบค.	 ฉบับที่	

๒๗	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔	เพราะการ

ประชมุรฐัสภาแต่ละครัง้จะต้องมกีารเคล่ือนย้ายบุคคลข้ามเขต

จังหวัดเป็นจ�านวนมาก	 ทั้ง	 	 ส.ส.	 ส.ว.	 และบุคคลอื่น	 ๆ	

ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม	 ประธานรัฐสภาได้เชิญตัวแทนวิป

ทั้ง	๓	ฝ่าย	 ร่วมประชุมเพื่อแจ้งถึงด�าริของท่าน	และในที่สุด

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการงดประชุมเป็นเวลา	๒	สัปดาห์

ดังที่ทราบกันแล้ว	 ทั้งที่สภาผู ้แทนราษฎรได้รับอนุญาต

จาก	 ศบค.	 ให้สามารถประชุมได้จนถึงสิ้นสมัยประชุมการงด

ประชุมสภาจึงเปน็การใหค้วามร่วมมือกับมาตรการของ	ศบค.	

อย่างแท้จริง	แต่ต่อมาเมื่อ	ศบค.	ได้ออกข้อก�าหนดฉบับที่	๒๘	

เม่ือวันท่ี	 ๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 โดยให้มีผลบังคับใช้

ถึงวันที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 (ตามความในข้อ	 ๑๑	 ของ

ข ้อก�าหนด)	 เ น้ือหาส�าคัญส ่วนหน่ึงยัง เป ็นการจ�ากัด

การเคลื่อนย้ายบุคคลและยังเพิ่มความเข ้มงวดเพ่ิมข้ึน

ประกอบกับประกาศของส� า นักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย	 ฉบับที่	 ๓	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ	 ๓	

ห้ามมิให้มีการบินรับ–ส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด	หรือพื้นที่สีแดงเข้ม	อันมีกรุงเทพมหานคร

ที่เป็นที่ตั้งของรัฐสภาอยู่ในนั้นด้วย	ตั้งแต่วันที่	๒๑	กรกฎาคม	

๒๕๖๔	 เป็นต้นไป	 ซึ่งจะส่งผลให้การเดินทางมาประชุม

ของ	ส.ส.	และ	ส.ว.	มีปัญหา	ด้วยเหตุผลเหล่านี	 จึงได้มีด�าริ

ให้งดประชุมรัฐสภาต่อไปจากก�าหนดเดิมอีก	 ๑	 สัปดาห์	

แม้ว่าการงดหรือเลื่อนประชุมจะเป็นอ�านาจของประธาน

รัฐสภา	 แต่จะเห็นว่าที่ผ่านมาท่านประธานให้เกียรติต่อสภา	

จะถามความเห็นและขอมติจากวิปทุกฝ่ายเสมอ	 ครั้งน้ีด้วย

สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรียกประชุมวิป	 ๓	 ฝ่าย	

แต่ท่านก็ยังต้องการความเห็นจากทุกฝ่าย	 จึงได้มอบหมาย

ให้ตนในฐานะทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ประสานงาน

ไปยังประธานวิปท้ัง	 	 ๓	 ฝ่าย	 ซึ่งทุกท่านเห็นชอบกับด�าริ

ของท่านประธานรัฐสภาในการให้มีการงดประชุมเพิ่ม	 จาก

ก�าหนดเดิมออกไปอีก	๑	สัปดาห์	
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ส.ส. พรรคประชาธปัิตย์เรยีกร้องให้มกีารจดัสรร
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยความเป็นธรรม  
	 วันที่ 	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 จุดให้สัมภาษณ	์

ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	นายอัครเดช	วงษ์พิทักษ์โรจน์	ส.ส.	จังหวัด

ราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย์	 แถลงข่าวเรียกร้องให้มีการจัดสรร

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	 ด้วยความเป็นธรรม	 โดยพิจารณา

จากสัดส่วนประชากรและสถานการณ์การแพร่ระบาด	 ซึ่งสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี	 โดยเฉพาะในอ�าเภอบ้านโป่ง	 ได้รับ

การจัดสรรวัคซีนเพียงร้อยละ	 ๕.๖๓	 ทั้งที่มีสัดส่วนประชากร

เป็นอันดับ	 ๒	 ของจังหวัด	 และมีประชากรแฝงจ�านวนมาก

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม	 และมีการแพร่

ระบาดถึง	 ๓	 คลัสเตอร์	 จึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี

ให้รับฟังเสียงสะท้อนจาก	 ส.ส.ในพื้นท่ี	 และส่งเจ้าหน้าที่																																																										

ทีเ่ก่ียวข้องลงไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	เพือ่ให้

เกิดการจัดสรรวัคซีนอย่างเป็นธรรม	หากพบความผิดปกติจริง

ชี้ แจงเกี่ยวกับป ัญหาความเดือดร ้อนของ
ประชาชนในช่วงงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่ ๒๒	 กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	 จดุให้สมัภาษณ์	 ชัน้	 ๑	

อาคารรัฐสภา	 นายแพทย์สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 ที่ปรึกษาประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร	แถลงข่าวชีแ้จง	 เกีย่วกบัปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในช่วงงดการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ว่า	นายชวน

หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ตระหนักถึงปัญหาความ

เดอืดร้อนของพีน้่องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ซ่ึงหากสถานการณ์ตามปกติ

จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก็ขอให้เร่งด�าเนินการทางวินัยและย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

ออกจากพื้นที่	 โดยขอให้จังหวัดราชบุรี	 เป็นตัวอย่างในการ

แก้ปัญหาการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้

เกิดการแก้ปัญหาในวงกว้าง	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชน

ชาวจงัหวดัราชบรีุ	จะได้รบัการจัดสรรวคัซนีด้วยความเป็นธรรม

รวมทั้งได้รับการชดเชยในโอกาสที่เสียไปอย่างเร่งด่วน		

จะมกีารหารอืเกีย่วกบัปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ	 ในทุกวัน	 โดยประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎร	จะน�าปัญหาต่าง	ๆ	กราบเรยีนนายกรัฐมนตร	ีหรอื

รฐัมนตร	ีและหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง	ดงันัน้	ในช่วงงดประชมุฯ	

ประธานฯ	ขอให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สามารถส่งปัญหาความ

เดอืดร้อนมายงัประธานฯ	 โดยมีช่องทาง	 ดงันี	้ (๑)	 ทางไปรษณย์ี	

ส่งมายังส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถนนสามเสน		

เขตดุสติ	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	(๒)	ทางส่ืออเิลก็ทรอนกิส์

	 ส�าหรับการต้ังกระทู้ถามเพื่อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา	

ตามข้อบงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	 ข้อ	๑๖๒	สามารถส่ง

มาได้ทางไปรษณย์ี	 โดยจะต้องท�าเป็นหนงัสอืพร้อมทัง้มีลายมอืชือ่

ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรก�ากบั	ส่วนกระทูถ้ามทัว่ไปและกระทู้

ถามแยกเฉพาะ	ให้ตอบในห้องประชมุตามปกต	ิทัง้น้ี	ประชาชนที่

มีปัญหาความเดือดร้อนสามารถส่งเร่ืองราวร้องทกุข์ได้	๔	ช่องทาง	

ดงันี	้	(๑)	ทางโทรศพัท์		๐๒	๒๔๒	๕๙๐๐	ต่อ	๕๐๔๑	หรอืโทรสาร	

๐๒	๒๐๖	๖๕๐๕	(๒)	ทางไปรษณย์ี	ส่งมายงัส�านกังานเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎร	 ถนนสามเสน	 	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	

(๓)	 เวบ็ไซต์	 http://www.parliament.go.th/help	 (๔)	 อเีมล	

help@parliament.go.th	 
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ส.ส. เสนอรฐับาลแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีแนวโน้ม
สูงขึ้น
	 วนัที	่๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ณ	จดุให้สมัภาษณ์	ชัน้	๑	อาคาร

รัฐสภา	 ศาสตราจารย์โกวิทย์	 พวงงาม	 	 ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท	

แถลงข่าวกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-19)	 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกิดจากการที่รัฐบาลรวมศูนย์อ�านาจการบริหารจัดการไว้ท่ี

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

๒๐๑๙	 (ศบค.)	 จึงขอเสนอให้รัฐบาลใช้	 ๓	 เสาหลักในหมู่บ้าน	

ต�าบล	 เป็นฐานในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19	ประกอบด้วย	(๑)	อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	

(อสม.)	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล	 (รพสต.)	

กลุม่มติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย-นิวซแีลนด์ ประชมุ
ร่วมกบักลุม่มติรภาพรฐัสภานวิซแีลนด์-เอเชยีใต้และ
ตะวันออกเฉยีงใต้
 วันที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทย	-	นวิซแีลนด์	น�าโดยนายพธิา	ลิม้เจรญิรตัน์	สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร	ในฐานะประธานกลุม่มิตรภาพสมาชิกรฐัสภาไทย-นวิซแีลนด์	

ประชุมทางไกล	 (Video	 Conference)	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

ระบบซูม	 ร่วมกับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภานิวซีแลนด์-เอเชียใต้และ

ตะวนัออกเฉยีงใต้	 (New	Zealand	 -	 South	 and	 South	 East	

Asia	 Parliamentary	 Friendship	 Group)	 โดยมีพลเอก	 พิศณุ	

พุทธวงศ์	 สมาชิกวุฒิสภา	 ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มมิตรภาพฯ	นายวันมูหะมัดนอร์	 มะทา	ที่ปรึกษาคณะ

กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ	 นายปริญญา	 ช่วยเกตุ	 	 คีรีรัตน์	

(๒)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	(๓)	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	

เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการด�าเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อ

และคัดกรองบุคคลในครัวเรือนและชุมชนเพื่อยับยั้งการแพร่

ระบาด	โดยด�าเนนิการดังนี	้(๑)	ท�าการตรวจเชงิรุกทุกครวัเรอืน	

เพ่ือหาผู้ติดเชื้อ	 (๒)	 ส�ารวจผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน	

(๓)	คดักรองบคุคลในครวัเรอืนทกุหมูบ้่านและเฝ้าระวงับุคคลที่

กลบัมายงัภมิูล�าเนา	(๔)	การคดัแยกบุคคล	โดยการกกัตวัทีบ้่าน

และการใช้	รพสต.	ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	อปท.	และโรงเรยีนเป็น

โรงพยาบาลสนาม	หรือจุดพกัคอย	ส่วนผูติ้ดเชือ้ท่ีมีอาการรนุแรง

จะด�าเนินการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดและเอกชนต่อไป	

(๕)	ส�ารวจครัวเรือน	บุคคล	และสถานประกอบการในหมู่บ้าน

ท่ีได้รับผลกระทบและอยู ่ในภาวะยากล�าบากเพื่อเสนอให้

จังหวัดและรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้	 รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณจ�านวน	 ๗๖,๐๐๐	

ล้านบาท	ให้	๗๖	จังหวัด	และให้ท้องถิ่น	จ�านวน	๗,๘๕๐	แห่ง	

ในการบริหารจัดการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๕๗,๐๐๐	ล้านบาท	

เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการของจังหวดัและท้องถิน่	ดงัน้ี	(๑)	ช่วยเหลอื

เยียวยา	 ผู ้ที่ได ้รับผลกระทบและอยู ่ในภาวะยากล�าบาก	

ในหมู่บ้านท่ีถกูกักตัว	(๒)	จัดหาเคร่ืองตรวจหาเชือ้โควิด-19	และ

เคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์	(๓)	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน

บริหารจัดการโรงพยาบาลสนามและค่าด�าเนินการอื่น	ๆ		

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และพลอากาศเอก	 สุจินต์	 แช่มช้อย	

สมาชกิวฒุสิภา	ในฐานะกรรมการบรหิารกลุม่มติรภาพฯ	พร้อมด้วย

สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ	 ประกอบด้วย	 นายอัครวัฒน์	 อัศวเหม	

นายจรัส	 คุ้มไข่น�้า	 และนายประเสริฐพงษ์	 	 ศรนุวัตร์	 สมาชิก
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ประธานสภาฯ เปิดเผย เปิดประชมุสภาฯ พจิารณา
งบประมาณ ๑๘-๒๐ ส.ค.
	 วันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๖๔	นายชวน	หลีกภัย	ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	เพื่อ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	โดยระบวุ่า	จะมีการพจิารณา

ในวนัที	่๑๘-๒๐	สงิหาคม	๒๕๖๔	ซึง่ร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณฯ	

เป็นเรื่องที่สภาฯ	 ให้ความส�าคัญ	 ส�าหรับญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจ	 อยู่ระหว่างรอให้ฝ่ายค้านเสนอเรื่องมา	 ซึ่งจะรับเรื่อง

ทันที	 เพราะสมัยประชุมจะมีถึงวันที่	 ๑๘	 กันยายน	 ๒๕๖๔

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	กล่าวถงึมาตรการป้องกันโควิด	-19	

ในการประชุมว่า	ทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ท�าหน้าที่คัดกรอง	และ

ทุกฝ่ายต้องรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเน่ืองว่ามีเจ้าหน้าที่

สภาฯ	คนใดตรวจพบเชื้อ	ซึ่งตนได้รับทราบเรื่องมาโดยตลอด	

ทั้งนี้	 เห็นใจเจ้าหน้าที่	 พนักงาน	 ข้าราชการที่ต้องเดินทางมา

ท�างานด้วยรถโดยสารประจ�าทาง	จงึได้หารอืกบัทางเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎร	ให้มีแนวทาง	Work	From	Home	ให้มาก

ที่สุด	 แต่เมื่อเปิดประชุมสภาฯแล้ว	 หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

มาท�างานต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	

กรณีความขัดแย้งของฝ่ายค้านในการพิจารณางบกลางนั้น	

มองว่าเป็นเร่ืองของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ	ที่มีความเห็นต่างกัน	นอกจากนี้ประเด็น

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคก้าวไกลออกมาระบุว่า	การแก้ไข

รัฐธรรมนูญในร่างของพรรคประชาธิปัตย์	 จะมีการสอดแทรก

ประเด็นการเลือกตั้งในวาระที่ตกไปนั้น	 ก็เป็นเรื่องของ

กรรมาธิการฯ	ที่จะต้องหารือกันให้ตกผลึก	แล้วน�าเสนอวาระ

สองและวาระสาม	โดยรายละเอียดในการแก้ไขนั้นไม่สามารถ

ลงลึกได้	 เพราะตนไม่ได้อยู่ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ	

แต่ได้ติดตามทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากข่าวสารอยู่เสมอ	

สภาผูแ้ทนราษฎร	ตลอดจน	พลเอก	ทวีป	 เนตรนยิม	สมาชกิวฒิุสภา	

ร่วมประชมุ	ทัง้นี	้ ได้มกีารหารอืกันในประเดน็เรือ่งสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-19)	มาตรการ

ความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19	 การส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านการค้า	 การศึกษา	 การท่องเที่ยว	 และสังคมของประเทศไทย

และนวิซแีลนด์	 



 รัฐบาลอังกฤษยืนยันว่าประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติอีกครั้ง
	 วนัที	่๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔		นายซาจิด	จาวิด	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุองักฤษ	แถลงต่อรฐัสภาว่า	ถึงเวลา
ทีป่ระเทศจะกลับมาใช้ชีวติในภาวะปกตอิกีคร้ัง	ภายหลงับรรลุ
ตามหลกัเกณฑ์	๔	ข้อของรฐับาลในการทีจ่ะเปิดเศรษฐกจิอย่าง
เตม็รปูแบบ	ซ่ึงหน่ึงในนัน้คือ	การฉีดวัคซนีให้ประชาชนได้มาก
เพียงพอ	 อย่างไรก็ตามนายจาวิดยอมรับว่า	 จ�านวนผู้ติดเช้ือ				
โควดิ-19	ในองักฤษจะสูงข้ึนถึง	๑๐๐,๐๐๐	คนต่อวนั	ในอกีไม่
กี่เดือนข้างหน้า 

มาตรการควบคุมการใช ้อาวุธป ืนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
	 วันที่ 	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 	 นายโจ	 ไบเดน	
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 และนายเมอร์ริค	 การ์แลนด์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา	 เข้าร่วม
ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและเจ้าหน้าท่ีระดับ
ท้องถิน่จากท่ัวประเทศ	เรือ่งการควบคมุเหตกุารณ์รนุแรงและ
การเสียชีวิตจากอาวุธปืน	โดยจากตัวเลขในปี	๒๐๒๑	เป็นปีที่
มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดในรอบ	๒๐	ปี	จนถึงขณะนี้

	 ทั้งนี้	รัฐบาลจะเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด	
รวมถึงผลกระทบระยะยาวต่อไป	 v

มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย	 ๑๐,๗๐๐	 คน	 แม้บางส่วนจะ
เสยีชวีติจากอบุตัเิหตุ	แต่สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการฆาตกรรม	
การปล้น	หรือการยิงกราด	เป็นต้น
	 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 ได้เรียกความรุนแรงจาก
อาวุธปืนในสหรัฐอเมริกาว่า	 เป็นเหมือนโรคระบาดและเป็น
เรื่องท่ีน่าอับอายระหว่างประเทศ	 โดยขอให้วุฒิสภาผ่าน
ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนสองฉบับ	ซึ่งวุฒิสภาได้พิจารณา
อนุมัติไปแล้ว	 โดยร่างกฎหมายจะแก้ไขช่องว่างของกฎหมาย
ควบคุมปืนในปัจจุบัน	 ด้วยการเพิ่มการตรวจสอบประวัติ
ของผู้ที่จะซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ต	 จากงานนิทรรศการปืน	
หรือจากการซื้อขายระหว่างบุคคล	 รวมทั้ง	 ได้เรียกร้องให้มี
การรื้อฟื้นกฎหมายที่ห้ามการขายอาวุธปืนร้ายแรงที่ใช้ใน
สงครามด้วย	v

รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
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รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ
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ประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่าน
	 วันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยอิหร่านได้ออกแถลงการณ์ว่า	 นายอายาตุลลอฮ	์

ซยัยิด	อบิราฮมิ	เราะอีซ	ีประธานศาลฎกีา	ได้รบัชยัชนะในการ

เลือกต้ังประธานาธิบดีอิหร่านเป็นอันดับหนึ่ง	 ได้รับคะแนน

เสียงสนับสนุนร้อยละ	 ๖๐	 จากประชาชนอิหร่าน	 ให้ด�ารง

ต�าแหน่งประธานาธิบดี	 เพื่อท�าหน้าที่ เป ็นผู ้ดูแลกลไก

ฝ่ายบริหาร	 โดยนายรูฮานี	 ได้ประกาศล�าดับความส�าคัญ

ในความร่วมมือและการมปีฏสิมัพนัธ์กบัโลก	ซึง่ถอืเป็นนโยบาย

ต่างประเทศ	และได้กล่าวว่า	“นโยบายต่างประเทศเป็นระบบ

การปฏิสัมพันธ์กับทุกประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน	

และเราจะโต้ตอบกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศัตรู	 ในลักษณะ

ที่เป็นมิตร	มีเกียรติ	และมีอ�านาจ”	v

เปรูเตรียมยืนยันผลประธานาธิบดีคนใหม่
	 วันที	่๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔		คณะกรรมการการเลอืกต้ัง

ของเปรเูตรยีมประกาศช่ือผู้ชนะการเลอืกตัง้ประธานาธิบดขีอง

ประเทศ	 ซ่ึงมีการเลือกตั้งไปเมื่อวันท่ี	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	

 

และให้นายเปรโด	 คาสติลโล	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรค

ฝ่ายซ้าย	ด�ารงต�าแหน่งประธานาธบิดี	 ภายหลงัการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งรอบสุดท้ายสิ้นสุดลง	 โดยนายคาสติลโล	 ได้รับ

คะแนนน�า	 ๔๔,๐๐๐	 คะแนน	 แต่ผลการเลือกต้ังอย่างเป็น

ทางการต้องล่าช้าไปหลายสัปดาห์	 เน่ืองจากการอุทธรณ์ของ

นางเคอิโกะ	 ฟูจิโมริ	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนส�าคัญจากพรรค

ฝ่ายขวาซึ่งมีจุดมุ ่งหมายเพื่อเพิกถอนบัตรเลือกตั้งบางส่วน

โดยกล่าวหาว่า	 มีการฉ้อโกงถึงแม้จะมีหลักฐานเพียงเล็กน้อย

ก็ตาม	 ท้ังน้ี	 หากได้รับการยืนยันตรงตามเวลาที่ก�าหนด	

นายคาสตลิโล	จะเข้ารบัต�าแหน่ง	 เป็นระยะเวลาห้าปี	ในฐานะ

ผู้น�าของประเทศ	v

นายอายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบราฮิม เราะอีซี

นายเปรโด คาสติลโล
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การพัฒนาศักยภาพระบบการเงินดิจิทัลของตุรกี
	 วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔		นาย	Şakir	Ercan	Gül	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและการเงินของตุรกี	

กล่าวว่า	 ขณะนี้ได้พิจารณาร่างกฎหมายที่มีกรอบการก�ากับ

ดูแลส�าหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง	 ที่ต้องอาศัยการเข้า

รหัส	 หรือ	 cryptocurrency	 ซึ่งทางการได้สร้างรูปแบบการ

ควบคมุสกลุเงนิดจิทิลัทีเ่หมาะสมเสรจ็เรยีบร้อยแล้วเพือ่เตรยีม									

น�าเสนอต่อรัฐสภา	 และให้ความเห็นว่าประเทศในเอเชีย

จ�าเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินจากยุโรปตะวันตกและ

สหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีความทันสมัย	 โดยร่างกฎหมายที่เสนอ

นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงิน	 รวมทั้ง	 สร้างการ

คุ ้มครองผู ้ลงทุนและควบคุมการซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล	

ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะน�าส่งไปรัฐสภาในเดือนตุลาคม	

๒๕๖๔	 โดยตุรกีจะน�าแนวทางของยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เป็นตัวอย่าง	แต่ยังคงด�าเนินการด้านนิติบัญญัติที่เข้มงวดกว่า	

ทัง้นี	้ร่างกฎหมายทีเ่สนอจะก�าหนดการออกและแจกจ่ายสกลุ

เงินเสมือนประเภทต่าง	ๆ	และหลักการที่ผู้ค้าต้องปฏิบัติตาม	

นอกจากนี้จะก�ากับดูแลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล	

และจะมีการแนะน�าข้อก�าหนดด้านเงินทุนขั้นต�่า	 ถึงแม้ว่ากฎ

ใหม่น้ีจะเป็นเรื่องใหม่แต่ทางการได้ให้ค�าม่ันว่าจะมีเวลาให้

กับประชาชนในการปรับตัวอย่างเพียงพอ	v

การเสียชีวิตของประชาชนเนื่องจากขาดแคลน
ออกซิเจนในอินเดีย 
	 วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ภายหลังที่นางภารต	ี
ปาวาร์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว	
ในรัฐบาลของนายนเรนทรา	 โมที	นายกรัฐมนตรี	 ได้ชี้แจงต่อ
รัฐสภาว่า	 ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตเนื่องจากขาดแคลน
ออกซิเจนของประชาชนที่ป ่วยจากการแพร่ระบาดของ															
โควดิ-19	จากนัน้	ได้เกิดกระแสความสะเทอืนใจและโกรธแค้น
ต่อแถลงการณ์ของรฐับาลอนิเดยี	ซึง่ชาวอนิเดยีโกรธแค้นและ

เจ็บปวดท่ีรัฐบาลใช ้ เทคนิคช้ีแจงข ้อมูลว ่า	 แต ่ละรัฐ
ไม่ได้รายงานการเสียชีวิตจากการขาดแคลนออกซิเจน	 และ
ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่น่าสะเทือนใจของหลายครอบครัว
ที่ต้องเผชิญด้วย
	 ทั้งนี้	 โรงพยาบาลทั่วประเทศของอินเดียเกิดการ
ขาดแคลนออกซิเจนตั้งแต่เดือนเมษายน	 ๒๕๖๔	 ในช่วงของ
การระบาดระลอกที่สอง	ซึ่งมีรายงานทุกวันว่า	ประชาชนเสีย
ชีวิตเนื่องจากขาดแคลนออกซิเจน	จนถึงตอนนี้	อินเดียมียอด
ผู้เสียชีวิตมากกว่า	 ๔๑๘,๐๐๐	 ราย	 ในจ�านวนนี้มากกว่าคร่ึง
เสียชีวิตหลังวันที่	๑๖	 เมษายน	๒๕๖๔	ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณสขุอนิเดยีเริม่เกดิปัญหา	เนือ่งจากความต้องการเตยีง
ในโรงพยาบาล	ออกซเิจน	และยารกัษาโรค	เพิม่สงูขึน้	สือ่สงัคม
ออนไลน์จึงเตม็ไปด้วยการร้องของความช่วยเหลอือย่างสิน้หวงั	
จนกลายเป็นข่าวระดับโลก
  v
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ชาวออสเตรเลียประท้วงการใช้มาตรการล็อกดาวน์ 
	 วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔		ชาวออสเตรเลียในนคร

ซดินย์ีและอกีหลายเมอืงของออสเตรเลยี	ได้ออกมาชมุนมุตาม

ท้องถนนเพื่อประท้วงการใช้มาตรการล็อกดาวน์จนเกิดการ

ปะทะกับต�ารวจ	โดยผู้ชุมนุมไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและได้

เคลื่อนขบวนจากสวนสาธารณะวิกตอเรียปาร์คในนครซิดนีย์

ไปยังศาลาว่าการเมือง	 และถือป้ายเรียกร้องเสรีภาพและ

ความจรงิ	จากน้ัน	ต�ารวจปราบจลาจลเข้าจับกมุผูชุ้มนมุทีข่ว้าง

ปาสิง่ของใส่เจ้าหน้าท่ี	โดยต�ารวจได้แถลงว่า	ทางการสนบัสนนุ

สทิธกิารแสดงความเหน็อย่างเสรแีละการชมุนมุอย่างสนัติ	แต่

การชุมนุมครั้งน้ีไม่ได้รับอนุญาตและละเมิดค�าสั่งสาธารณสุข	

ส่วนที่นครเมลเบิร์น	เมืองเอกของรัฐวิกตอเรีย	ผู้ชุมนุมไม่สวม

หน้ากากอนามัยรวมตัวหน้ารัฐสภา	 ตะโกนเรียกร้องเสรีภาพ	

บางคนจุดพลุแฟลร์ท่ีเป็นพลุสัญญาณส่องสว่าง	 นอกจากนี้	

ยงัมกีารชมุนมุทีเ่มอืงแอดเิลด	เมอืงเอกของรฐัเซาท์ออสเตรเลีย

ที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์เช่นเดียวกัน	

	 ด้านนายสกอตต์	มอร์ริสัน	นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย	

กล่าวว่า	 ขณะน้ีออสเตรเลียสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้

สัปดาห์ละ	๑	 ล้านโดส	 เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการจนถึง

สิ้นปีหรืออาจจะได้เร็วกว่านั้น	 โดยรัฐบาลจะเร่งการจัดส่ง

วคัซนีของไฟเซอร์หลายพนัโดสไปให้นครซดินย์ี	เนือ่งจากเป็น

เมืองที่มีประชาชนหนาแน่น	v

การแสดงพลังของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
ฮังการี
	 ว	ันที	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔		กลุม่คนหลากหลายทางเพศ	

หรือ	 LGBTQ+	 ร่วมกันเดินขบวนพาเหรด	 ท่ีกรุงบูดาเปสต์	

เมืองหลวงของประเทศฮังการี	 เพื่อแสดงพลังของกลุ่มคนหลาก

หลายทางเพศ	 โดยผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดมีการตีกลอง	 ตะโกน

ค�าว่า	 “พวกเรามาที่นี่แล้ว”	 พร้อมทั้ง	 ชูป้ายสนับสนุนกลุ่มคน

หลากหลายทางเพศด้วย

	 โดยการรวมตัวครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากเม่ือเดือน

มถิุนายน	๒๕๖๔	รฐัสภาฮงัการไีด้พจิารณาผ่านรา่งกฎหมายที่จะ

ระงับการสอนเน้ือหาเกีย่วกบัความหลากหลายทางเพศในโรงเรยีน

ทุกรูปแบบ	 ท�าให้รัฐบาลฮังการีภายใต้การน�าของนายวิคตอร	์

ออร์บาน	 นายกรัฐมนตรี	 ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม	 ถูกวิพากษ์

วิจารณ์จากหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป	เนื่องจากเป็นการ

เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอย่างไม่เป็นธรรม	

นายกรัฐมนตรีฮังการีกล่าวว่า	 รัฐบาลจะจัดการลงประชาติเพื่อ

ยืนยันว่า	 ประชาชนฮังการีส่วนใหญ่สนับสนุนร่างกฎหมาย

ฉบับนี้	v
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สั่งปลดนายกรัฐมนตรีตูนิเซีย 
	 วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔		สถานการณ์ของตูนิเซีย	

ประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา	 เผชิญวิกฤตการณ์

เลวร้ายทีส่ดุในรอบหลายสบิปี	เมือ่นายอสิ	เซอดิ	ประธานาธบิดี

กาตูนิเซีย	 ได้สั่งปลดนายฮีเชม	 เมชิชี	 นายกรัฐมนตรีพ้นจาก

ต�าแหน่ง	 ภายหลังจากมีประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงครั้ง

ใหญ่ทั่วประเทศ	 โจมตีรัฐบาลว่าบริหารจัดการสถานการณ์

ระบาดของโควิด-19	ผดิพลาด	จนท�าให้พบผูติ้ดเชือ้ในประเทศ

เพิ่มสูงขึ้น

	 ทั้งน้ี	 เมื่อภายหลังการสั่งปลดนายกรัฐมนตรีอย่าง

กะทันหัน	 และมีกระแสว่าประธานาธิบดีจะเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรแีทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีนายกรฐัมนตรี

คนใหม ่ น้ัน	 ได ้รับการสนับสนุนจากกองทัพจนท�าให ้

พรรคการเมืองใหญ่ในประเทศหลายพรรค	 เรียกร้องให้

ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านการสั่งปลดนายก

รัฐมนตรี	 ซึ่งได้มีประชาชนท่ีสนับสนุนและไม่เห็นด้วยออกมา

ชมุนมุบนท้องถนนในกรงุตูนสิ	เมอืงหลวง	 จนทัง้สองฝ่ายเกิด

การปะทะมีการขว้างปาก้อนหินใส่กัน	 จนท�าให้มีผู้ได้รับบาด

เจ็บหลายคน		v

รฐัสภาฝรัง่เศสผ่านกฎหมายบงัคบับคุลากรทางการ
แพทย์ฉีดวัคซีน
	 วันท่ี	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 รัฐสภาของฝรั่งเศสมีมติ

รับรองกฎหมายทีก่�าหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องเข้า

รับการฉีดวัคซีน	และประชาชนต้องมีบัตรสุขภาพหรือบัตรยืนยัน

การได้รบัฉดีวคัซีนโควดิ-19		ส�าหรับการเข้าร้านอาหารและสถาน

ที่สาธารณะ	 ตลอดจนใช้เดินทางภายในประเทศ	 ซึ่งการผ่าน

กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจและออกมารวมตัว

ประท้วงนับหมื่นคน

	 นายเอ็มมานูเอล	มาครง	ประธานาธิบดี	ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ

ร่างกฎหมายดงักล่าวว่า	รฐับาลจ�าเป็นต้องปกป้องประชาชนกลุม่

เส่ียงและโรงพยาบาล	เนือ่งจากจ�านวนผูต้ดิเชือ้กลบัมาสงูขึน้	และ

กฎหมายดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์

คร้ังใหม่ด้วย	 ทั้งนี้	 กฎหมายได้ก�าหนดให้บุคลากรทางการ

สาธารณสขุ	ต้องเริม่เข้ารบัการฉดีวคัซนีภายในวนัท่ี	๑๕	กนัยายน	

๒๕๖๔	มิฉะนั้นอาจถูกพักงาน	นอกจากนี้ประชาชนยังต้องแสดง

บัตรสุขภาพเพื่อเข้าสถานที่สาธารณะ	 ซึ่งการที่จะมีบัตรสุขภาพ

ได้นั้น	 บุคคลนั้นจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบ

สมบรูณ์แล้ว	หรอืเพิง่มีผลตรวจโควดิเป็นลบ	หรอืเพิง่หายจากโรค	

โดยจะแสดงบัตรผ่านในรูปแบบกระดาษหรือเอกสารดิจิทัลก็ได	้	

นอกจากนี	้ได้ขอให้ประชาชนในชาตสิามคัคกีนั	และขอความร่วมมือ

ให้เข้ารบัการฉดีวคัซนี	โดยฝรัง่เศสมีผูเ้สียชวีติจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19	มากกว่าแสนราย	โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ	

๒๐,๐๐๐	 รายต่อวัน	 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้กระทบ										

ต่อการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล	v

นายฮีเชม เมชิชี
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การสอบสวนเหตุการณ์ม็อบบุกรัฐสภา 
	 วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔		คณะกรรมาธิการชุดใหม่

ของสภาคองเกรส	 ที่ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการสอบสวน

เหตุการณ์ม็อบบุกรัฐสภา	กรุงวอชิงตัน	ดีซี	เมื่อเดือนมกราคม	

๒๕๖๔	 ได้เรียกประชุมการพิจารณาไต่สวนคดีและเปิดภาพ

สมาชิกฯ ประท้วงรัฐบาลนอนขั้นบันไดอาคารรัฐสภา 
	 วันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๖๔	คอรี	บุช	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	พรรคเดโมแครตจากรัฐมิสซูรี	ประท้วงรัฐบาลโดยการ

นอนบนขั้นบันไดด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน	 โดย

ประท้วงที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกการระงับการจ่ายค่าเช่าที่จะ

ยกเว้นการขบัไล่ผูค้้างค่าเช่าออกจากห้องพกัและอพาร์ตเมนต์	

วิดีโอใหม่จากเหตุการณ์	 พร้อมกับค�าให้การจากเจ้าหน้าที่ทั้ง	

๔	นายท่ีปฏบิตัหิน้าท่ีในการรกัษาความปลอดภยั	จนถกูท�าร้าย

จากผู้ก่อการจลาจลซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนายโดนัลด์	 ทรัมป์

ประธานาธิบดีในขณะน้ัน	 ด้านตัวแทนพรรครีพับลิกันจากรัฐ

ไวโอมิง	ซึ่งเป็น	๑	ใน	๒	สมาชิกรีพับลิกันในคณะกรรมาธิการ

ของสภาคองเกรสชดุดแูลการสอบสวนดงักล่าว	ได้เรยีกร้องให้

มีการตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนที่ท�าเนียบขาว

และอาคารรัฐสภา	 ขณะท่ีประธานคณะกรรมาธิการกล่าวใน

การแถลงข่าวภายหลังการไต่สวนว่า	คณะกรรมาธิการอาจจัด

ให้มีการไต่สวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง		v

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ต�าหนินายก
รัฐมนตรี
	 วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔		สมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง

มาเลเซีย	ได้ต�าหนินายมูห์ยิดดิน	ยัสซิน	นายกรัฐมนตรี	ว่าท�าให้

รฐัสภาเข้าใจผดิว่าพระองค์มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้

ยกเลกิภาวะฉกุเฉนิ	ทัง้ท่ีพระองค์ยงัไม่ทรงยนิยอม	ซึง่แถลงการณ์

ของส�านกัพระราชวังมาเลเซยีระบวุ่า	สมเดจ็พระราชาธบิดอีบัดลุ

เลาะห์	ชาห์	ทรงผิดหวังอย่างยิ่งที่ความเห็นชอบของพระองค์ต่อ

ค�ากราบบังคมทูลขอให้มีการพิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับ

พระราชก�าหนดฉกุเฉนิในสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ได้รบัการปฏบิตัติาม	

และการประกาศเกี่ยวกับการยกเลิกภาวะฉุกเฉินนั้นไม่ถูกต้อง

ท�าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสับสน	 การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

เป็นการท�าลายหน้าที่และพระราชอ�านาจของกษัตริย์ในฐานะ

ประมขุของประเทศ	จากนัน้	นายอนัวาร์	อบิราฮมิ	ผูน้�าฝ่ายค้าน

มาเลเซีย	 เรียกร้องให้มูห์ยิดดินลาออก	 โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้

ละเมิดรัฐธรรมนูญและท�าให้รัฐสภาสับสน	v

นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน
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เนือ่งจากค�าสัง่ดงักล่าวก�าลังจะหมดอาย	ุโดยเกรงว่าจะกระทบ

กับชาวบ้านรายได้น้อยจ�านวนมากที่อาจต้องถูกขับไล่พ้นจาก

ท่ีพกัและต้องไปอยูร่วมกันอย่างแออดัในศนูย์พกัพงิ	เนือ่งจาก

ค้างค่าเช่าในช่วงที	่COVID-19	กลับมาระบาดในสหรฐัอเมรกิา	

ต�ารวจอเมริกันได้ฆ่าตัวตายเป็นรายที่ ๓
	 วนัที	่๔	สงิหาคม	๒๕๖๔	ต�ารวจอเมรกินัทีป่ฏิบติัหน้าทีใ่น

เหตุการณ์จลาจลที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่	 ๖	 มกราคม	

๒๕๖๔	 	 ได้ฆ่าตัวตายเป็นรายท่ี	 ๓	 โดยนายฮาชิดะ	 รับราชการ

ต�ารวจในสังกัดกรมต�ารวจนครบาล	และเป็นต�ารวจรายที่	๓	ที่ฆ่า

ตัวตายหลังจากปฏิบัติภารกิจปราบการจลาจลในช่วงต้นปี	 ซึ่ง

ต�ารวจ	๒	รายแรกที่ฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้	คือ	นายเจฟฟรีย์	สมิท	

ต�ารวจนครบาลที่รับราชการมานานถึง	๑๒	ปี	และนายโฮเวิร์ด	ลี

เบนกดู	ต�ารวจประจ�ารฐัสภาทีร่บัราชการนานกว่า	๑๖	ปี	อย่างไร

ก็ตาม	 รายงานของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา	 กลับระบุว่าสาเหตุ

การเสียชีวิตของสมิทและลีเบนกูดว่าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

	 คณะกรรมาธิการไต่สวนเหตุการณ์ดังกล่าวของรัฐสภา	

มีทั้งหมด	๙	คน	มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต	

เรียกร้องให้ผู ้ว ่าการรัฐนิวยอร์ก ลาออกจาก
ต�าแหน่ง
	 วันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๖๔	นายโจ	ไบเดน	ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา	 เรียกร้องให้นายแอนดรูว์	 คูโอโม	 ผู ้ว่าการรัฐ

นิวยอร์กลาออกจากต�าแหน่ง	 	 ภายหลังผลการสอบสวนของ

อัยการรัฐได้ข้อสรุปว่า	 ผู ้ว่าการได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง	

๑๑	คน	รวมทัง้	สร้างบรรยากาศเป็นพษิในท่ีท�างาน	รวมทัง้ตอบโต้

ผู ้กล่าวหาคนแรกท่ีออกมากล่าวถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	

ซึ่งทั้งหมดนี้เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย

	 รัฐสภาของรัฐนิวยอร์กได้เ ร่ิมเปิดการสอบสวนเพื่อ

ถอดถอนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้ว	การสอบสวนนี้ถือเป็นตราบาป

ของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก	 เนื่องจากเขาเคยได้รับเลือกตั้งเป็น

ผู้ว่าการรัฐถึง	๓	สมัยนับตั้งแต่ปี	๒๐๑๑	และเป็นที่ชื่นชอบของ

คนอเมริกันทั่วประเทศ	 จากการแสดงความเป็นผู้น�าที่เด็ดขาด

๗	คน	และจากพรรครีพับลิกันอีก	๒	คน	โดยทั้งหมดนี้ได้รับการ

คดัเลอืกและรบัรองโดยแนนซ	ีเพโลซ	ีประธานสภาคองเกรสของ

สหรัฐอเมริกา	 โดยคณะกรรมาธิการฯ	 ให้ค�าม่ันว่าจะสอบสวน

เหตุการณ์ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมา	 และกระทรวงยุติธรรมได้

แจ้งความเอาผิดผู้ก่อเหตุเบื้องต้นแล้ว	๕๕๐	ราย	v

ระหว่างการแถลงข่าวรายวันในตอนที่โควิด-19	 ระบาดช่วง										

แรก	ๆ	ทั้งนี้	ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก	แถลงผ่านวิดีโอว่า	ไม่มีความ

คิดท่ีจะลาออก	 พร้อมปฏิเสธว่า	 ไม่เคยท�าพฤติกรรมแบบ																

ที่ถูกกล่าวหา	อีกทั้งแย้งว่า	ผลสรุปการสอบสวนไม่ถูกต้องและ

ไม่เป็นธรรม	v

ซึง่คอร	ีบชุ	กล่าวว่า	ได้เข้าใจดถึีงความรูส้กึของคนท่ีไม่มบ้ีาน

จะอยูเ่พราะตนเคยเป็นคนไร้บ้านมาก่อน	พร้อมทัง้	เรยีกร้อง

ให้ขยายเวลาค�าสั่งดังกล่าวออกไปเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านที่

ก�าลังล�าบากด้วย		v

นายโจ ไบเดน
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คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  
สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	๒๕๖๔	 นางกันตวรรณ	 ตันเถียร		
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดพังงา	 พรรคประชาธิปัตย์	
ในฐานะประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภาผูแ้ทน
ราษฎร	 ลงพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านช้างเชื่อ	 หมู่	 ๔	 ต�าบล
เหล	 อ�าเภอกะปง	 จังหวัดพังงา	 เพื่อติดตามความคืบหน้าการ
แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้น�าชุมชนในการแก้ปัญหาการ
ขาดน�้าใช้ในพื้นที่หมู่	๑	ถึง	หมู่	๕	ต�าบลเหล	อ�าเภอกะปง	โดย
มีการประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน�้า
โครงการฝ ่ายคลองทับยาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
ซึ่งโครงการดังกล่าว	 กรมชลประทานได้ด�าเนินก่อสร้างเม่ือ
ปี	๒๕๔๐	ถึงวันนี้กว่า	๒๐	ปีแล้ว	ท่อส่งน�้าท่อซีเมนต์ใยหินได้
เกิดการแตกร้าวและรั่วซึม	 ประกอบกับบ้านเรือนประชาชน
ทีเ่พิม่มากขึน้	ท�าให้ปรมิาณน�า้ในระบบไม่เพยีงพอและเกดิปัญหา
ให้กบัพีน้่องประชาชนกระทัง่ผูน้�าชมุชน	ได้ท�าหนงัสอืมาปรกึษา

คณะกรรมาธกิารการส่ือสาร โทรคมนาคม 
และดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดอีเีอส) 
สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วนัที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๔		นางสาวภาดาท์	วรกานนท์	
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคพลงัประชารฐั	
ในฐานะโฆษกกรรมาธิการการสื่อสาร	โทรคมนาคม	และดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 (ดีอเีอส)	 สภาผูแ้ทนราษฎร	 กล่าวว่า	
ในช่วงนี้	ที่เกิดวิกฤตโควิด-19	รัฐบาลขอให้ประชาชนส่วนใหญ่
ทัง้ภาครฐัและเอกชนท�างานจากบ้านเกอืบ	๑๐๐%	และนกัเรยีน
กเ็รยีนออนไลน์จากบ้านมาเป็นปีแล้ว	ตนจึงขอเรยีกร้องให้คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	 และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	และรฐับาล	ช่วยเหลอืประชาชน
ให้ได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรีเพราะสิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ในสถานการณ์

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 จึงน�าไปสู่การท�าหนังสือถึงรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จากนั้นกรมชลประทานโดยทีม
ชลประทานจังหวัด	 ได้ลงพื้นท่ีศึกษาและออกแบบแนวท่อ
เรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีการปรับปรุงระบบท่อจากใยหินให้เป็นท่อ	
PVC	 เพื่อให้การส่งน�้าจากระบบส่งน�้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น	
โดยในแบบแผนจะมีการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้า	ยาว	๑๗,๒๒๐	
กโิลเมตร	มพีืน้ทีร่บัประโยชน์	๑,๕๐๐	ไร่	ครอบคลมุพืน้ทีจ่�านวน	
๕	หมู่บ้าน	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน T

ช่วงนี้คือ	 อินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นคนท�างานที่ออฟฟิศที่ต้อง
ท�างานท่ีบ้าน	(Work	from	home)	และนกัเรยีนท่ีเรยีนออนไลน์	
ซึ่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนต้องใช้อินเตอร์เน็ตท่ีมี
คณุภาพและมคีวามเสถียรสงูผูป้กครองต้องซือ้แพก็เกจอนิเตอร์
เน็ตค่อนข้างราคาสูง	 อย่างต�่า	 ๖๐๐-๗๐๐	 บาทต่อเดือน

แวดวง
กรรมาธิการ



แวดวงกรรมาธิการ 29

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วนัที	่๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔		นายวโิรจน์	ลกัขณาอดศิร	

โฆษกคณะกรรมาธกิารการศึกษา	สภาผูแ้ทนราษฎร	รบัหนงัสอื

จากนายพลพล	 หรินทรานนท์	 นายกองค์การนักศึกษา

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	และผูแ้ทนนสิตินกัศึกษาทัง้	๑๖	แห่ง	

เร่ือง	 ขอเรียกร้องมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา	

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	

จึงมีข้อเรียกร้องสามประการดังนี้	

	 ๑.	 มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน	 ควร

คืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา

ที่ได้ท�าการช�าระไปแล้วและในภาคการศึกษาถัดไปในอัตรา

ร้อยละ	๓๐-๕๐	ของค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา	

จนกว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตามปกติ	

	 ๒.	 ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนเงินเพื่อ

การศกึษา	(กยศ.)	พจิารณายกเลกิข้อ	๕	(๔)	ตามประกาศคณะ

กรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	 ในลักษณะท่ี	 ๑	

ให้การสนบัสนนุและส่งเสรมิการศกึษาแก่นกัเรยีนหรอืนักศึกษา

ทีข่าดแคลนทนุทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๖๓	และประกาศคณะกรรมการ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	 เรื่อง	 คุณสมบัติเฉพาะของ

นักเรียน	 นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน	 ในลักษณะที	่ ๒	 ให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา

ทีศ่กึษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลกั	ซึง่มคีวามชัดเจน

ของการผลติก�าลงัคนและมคีวามจ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ	

พ.ศ.	๒๕๖๓	และข้อ	๒	(๕)	ตามประกาศคณะกรรมการกองทนุ

เพื่อการศึกษา	 เรื่องการก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ขอรับทุน	

หลกัเกณฑ์	และเงือ่นไขการขอรบัทนุการศกึษาแบบต้องใช้คนื	

ส�าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา

ทีผ่กูพนักบัรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	ซึง่ข้อ

ท่ีกล่าวมาข้างต้น	 เป็นข้อท่ีก�าหนดที่ให้ผู ้ได้ทุนการศึกษา

ทั้ง	กยศ.	และ	กรอ.	ต้องท�าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ

ในระหว่างปีการศึกษา	จึงขอเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการฯ	

พิจารณายกเลิกคุณสมบัติข้อนี้	 หรือแก้ไขให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ในปัจจุบัน	

	 ๓.	 ขอเรียกร้องให้ผู ้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาทีน่สิตินกัศกึษาก�าลงัประสบด้วยความ

เข้าใจนักศึกษาอย่างแท้จรงิ	เพือ่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาและ

หาทางออกร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและได้อย่างตรงจุด

และตรงกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา	 โดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาเป็นหลัก	

	 จึงขอเรยีกร้องถึงคณะกรรมาธิการการศกึษา	 สภาผูแ้ทน

ราษฎร	ให้ทางหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้ร่วมกนัพจิารณาปัญหา

และประเด็นต่าง	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป	T

ดังนั้นตนในฐานะ	ส.ส.	และกรรมาธิการดีอีเอส	จึงคิดว่ารัฐบาล
จะน�าเสนอเยยีวยาประชาชนอะไรได้บ้างขณะท่ีหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
โดยตรงคือ	 กสทช.	 ผู้มีอ�านาจในการเยียวยา	 อาจด�าเนินการ
เยียวยาช่วยลดภาระให้ประชาชนโดยตรง	 หรืออาจจะร่วมกับ
ค่ายโทรศัพท์มือถือ	 อาทิ	 เอไอเอส	 ดีแทค	 ทรูมูฟ	 หรือค่าย
โทรศัพท์มือถืออื่น	 ๆ	 ในการช่วยประชาชน	 เช่น	 การออกแพ็กเกจ
ราคาประหยัด	เป็นต้น	ซึ่งที่ผ่านมา	รัฐบาลเคยขอความร่วมมือ

ภาคเอกชน	 และ	 กสทช.	 ออกแพ็กเกจราคา	 ๗๙	บาท	 โดยมี
ความเร็วแค่	 10	Mbps.	 ซึ่งไม่เพียงพอ	 อีกท้ัง	 ราคาดังกล่าว
ยังสงูอยู่โดยเฉพาะกับประชาชนบางคนท่ียังมคีวามล�าบากมาก
ในช่วงนี้	 ตนจึงอยากให้รัฐบาลและ	 กสทช.	พิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วนในส่วนของค่าอินเตอร์เน็ต	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหลัก
ในสถานการณ์ขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 T
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คณะกรรมาธิการพจิารณาร่างรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที ่..) พทุธศกัราช .... (แก้ไขเพิม่เตมิ
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วันที่	 ๒๙	 กรกฎคม	 ๒๕๖๔	 นายไพบูลย์	 นิติตะวัน	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายช่ือ	 พรรคพลังประชารัฐ	

ในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิม่เตมิมาตรา	๘๓	และมาตรา	๙๑)	สภาผูแ้ทนราษฎร		

กล่าวถึงกรอบการท�างานของคณะกรรมาธิการ	 ว่า	 จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 กระทบต่อการ

ประชุมของคณะกรรมาธิการฯ	 แต่เข ้าใจได้	 โดยยังคง

ก�าหนดการประชุมไว้	 ๔	 ครั้ง	 เร่ิมต้ังแต่วันที่	 ๔	 สิงหาคมนี้	

มีวาระการประชุมตั้งคณะท�างานพิจารณากล่ันกรองค�าขอ

แปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา	จ�านวน	๔๘		ฉบับ	ก่อนท�าสรุป

เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ	จากนั้นวันที่	๑๐	สิงหาคม	คณะ

กรรมาธกิารฯ	จะพจิารณาและลงมตร่ิางรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ

รายมาตราตามทีค่ณะท�างานสรปุเสนอ	พร้อมนดัประชมุผูแ้ปรญตัติ	

ในวันที่	๑๓		สิงหาคม	และการประชุมครั้งสุดท้าย	คือ	วันที่	

๑๗	สงิหาคม	คณะกรรมาธกิารฯ	จะสรปุรายงาน	เพ่ือเสนอต่อ

รัฐสภาต่อไป	 โดยมั่นใจว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะ

สามารถลงมติวาระ	 ๓	 ได้ทันภายในสมัยการประชุมน้ี	 หรือ

ภายในวันที่	๑๘	กันยายน	ขณะเดียวกันจะมีการปรับเปลี่ยน

คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทน
ราษฎร 
	 วันที	่๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๔		นายบญุลือ	ประเสรฐิโสภา	

ประธานกรรมาธิการการกีฬา	 สภาผู้แทนราษฎร	 แสดงความ

ยินดีกับนางสาวพาณิภัค	วงศ์พัฒนกิจ	(น้องเทนนิส)	ผ่านทาง	

Video	 Call	 พร ้อมพูดคุยต ้อนรับกลับสู ่ประเทศไทย	

หลังเดินทางไปแข่งขันเทควันโด	 ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์	 ๒๐๒๐	

ณ	 กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น	 แล้วสามารถคว้าเหรียญทอง

เหรียญแรกให้แก่ประเทศไทยได้ส�าเรจ็	 สร้างความปล้ืมปิติยนิดี

และความสขุให้แก่คนไทยเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะช่วยสร้าง

รอยยิ้มท่ามกลางสถานการณ์ยากล�าบากจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 	 ในขณะนี้	 พร้อมชื่นชมความ

ส�าเรจ็ของทีมเทควนัโดไทย	อาท	ิผศ.	ดร.	พมิล	ศรวิีกรม์	นายก

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย	นายชเว	ยอง-ซอก	(โค้ชเช)	

ผูฝึ้กสอนนกักฬีาเทควันโดทมีชาติไทย	ผูจ้ดัการทีม	และทมีงาน	

ที่ช่วยกันสร้างความส�าเร็จในครั้งนี้		

	 	 	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมาธิการการกีฬาได้พูดคุย	 ขอให้น้อง

เทนนิสและทีมงาน	เข้าพักกักตัวที่โรงแรม	โนโวเทล	ภูเก็ต	ซิตี้	

โภคีธรา	ตลอด	๑๔	วัน	เพื่อคลายความเครียดจากการฝึกซ้อม

และการแข่งขัน	 โดยหลังเข้ารับการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา	

๒๐๑๙	แบบ	RT-PCR	และผลออกมาเป็นปกติ	ก็จะสามารถ

เดินทางท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้		อย่างไร

ก็ตาม	กรรมาธิการการกีฬาจะช่วยก�ากับ	ดูแล	และตรวจสอบ

เร่ืองการได้รับเงินรางวัลนักกีฬา	 และการได้รับสวัสดิการ

นักกีฬาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	และเป็นธรรมต่อไป

 T
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔		นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ	

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๕	สภาผู้แทน

ราษฎร	 แถลงข่าวผลการประชุมของคณะกรรมาธิการ	 ครั้งที่	

๓๓/๒๕๖๔	ว่าขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ได้พิจารณา

รายงานผลการพิจารณาของอนุกรรมาธิการ	 ๔	 คณะ	 และ

คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และการบรหิารราชการ
รปูแบบพเิศษ  สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันท่ี	 ๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ศาสตราจารย์โกวิทย	์

พวงงาม	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่	พรรคพลงั

ท้องถิ่นไท	 ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ

การปกครองส่วนท้องถิน่	และการบรหิารราชการรปูแบบพเิศษ	

คนที่หนึ่ง	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 นายสฤษฏ์พงษ์	

เกี่ยวข ้อง	 กรรมาธิการ	 กล ่าวสรุปผลการประชุมว ่า	

พิจารณาการอุทธรณ์ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 และ

รายการเพิม่และเปลีย่นแปลงโดยจัดการพจิารณางบประมาณ

เป็นรายกลุ่ม	 คณะกรรมาธิการได้พิจารณานัดสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแปรญัตติ	 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นค�า

แปรญตัตเิสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ	ได้แก่	พรรคพลงั

ประชารัฐ	 จ�านวน	๑๖	คน	พรรคประชาธิปัตย์	จ�านวน	๒๒	คน	

พรรคเพื่อไทย	จ�านวน	๗๑	คน	พรรคก้าวไกล	จ�านวน	๒๙	คน	

พรรคเสรีรวมไทย	และพรรคชาติไทยพัฒนา	พรรคละ	๒	คน	

และพรรคเพ่ือชาติ	 พรรคพลังปวงชนไทย	 พรรคชาติพัฒนา	

พรรคละ	 ๑	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๔๕	 คน	 ส่วนรายงานผลการ

พจิารณาอนุกรรมาธกิาร	๙	คณะ	ซึง่คณะกรรมาธิการวสิามญัฯ	

ได้พจิารณาไปแล้ว	อาท	ิคณะอนกุรรมาธิการฝึกอบรมสมัมนา

ประชาสัมพันธ์	 ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างท่ีปรึกษา	 ค่าเช่า

	ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ	งบด�าเนนิงาน	

งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น	 คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างและคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา	 	T

ได้ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายอัลอามีน	มะแต	

ชาวจังหวัดยะลา	 กรณีการบังคับใช ้ระเบียบส�านักงาน

ระยะเวลาการประชมุให้กระชบัมากขึน้	ไม่เกินครัง้ละ	๑	ช่ัวโมง

หรือ	๑	ชั่วโมงครึ่ง	พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข	

ทั้งการจัดที่นั่งแบบเว ้นระยะห่าง	 ซึ่งห ้องประชุมคณะ

กรรมาธิการ	ชั้น	๖	มีความกว้างมากพอที่จะจัดที่นั่งแบบเว้น

ระยะห่างได้	 ตลอดจนกรรมาธิการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการ

ประชุม		T
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คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู ้แทน
ราษฎร 
	 วันที	่๖	สงิหาคม	๒๕๖๔		นายอนนัต์	ผลอ�านวย	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก�าแพงเพชร	 พรรคพลังประชารัฐ	

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	

เปิดเผยถงึการหาแนวทางการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรและคณะ

กรรมาธกิารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	 ว่า	

คณะกรรมาธกิารฯ	นดัประชุมในวนัท่ี	๑๗	สงิหาคม	นี	้เพือ่หารอื

ถงึมาตรการเตรยีมความพร้อมก่อนเปิดประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	

รวมทัง้หารอืถงึการปรบัแก้ข้อบงัคับการประชมุสภาผู้แทนราษฎร

ให้สามารถประชมุผ่านระบบออนไลน์ได้	 เนือ่งจากคาดการณ์ว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	น่าจะยงัคงอยูไ่ปอกี

สักระยะ	 ขณะเดียวกันเพื่อให้การท�างานของสภาฯ	 สามารถ

เดนิหน้าต่อไปได้

	 ประธานคณะกรรมาธกิารกจิการสภาผูแ้ทนราษฎร	กล่าว

เพิ่มเติมว่า	 แต่เดิมข้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร	

ไม่อนญุาตให้ประชมุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ได้	 จงึได้น�าเรือ่งนี้

เข้ามาหารอืในชัน้กรรมาธกิาร	 ส่วนเนือ้หาในรายละเอยีดทีจ่ะมี

การปรับแก้ไขนั้น	 เบื้องต้นจะต้องพิจารณาศึกษาเน้ือหาใน

ข้อบงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรฉบบัเดมิว่าจะต้องปรบัปรงุ

หรอืจะสามารถเพิม่เตมิในส่วนใดได้บ้าง	 ตลอดจนต้องพจิารณา

กฎหมายในส่วนท่ีเกีย่วข้องร่วมด้วย	เพือ่ให้การประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎรรวมไปถึงการประชุมคณะกรรมาธิการต่าง	 ๆ	 สามารถ

เดินหน้าท�างานต่อไปได้ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ-19	ยงัคงรนุแรง	 T

คณะกรรมการจดัการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

(จ.ส.ท.)	ว่าด้วยการจ�าหน่ายทรพัย์หลดุจ�าน�าของสถานธนานบุาล	

เทศบาลนครยะลา	ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19	โดยเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

เข้าร่วมประชุม	 	 การพิจารณากรรมาธิการมีมติให้เสนอเรื่อง

ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	และอธบิดกีรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่น	 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการ

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

	 ๑.	 ก�าหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาเร่งด่วน	ให้แก่ประชาชนผูเ้ดอืดร้อน	อาทิ	การเพิม่

มาตรการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนทรพัย์จ�าน�าให้ครอบคลมุ

ระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 และก�าหนด

มาตรการลดดอกเบี้ย	การเลื่อนหรือชะลอการจ�าหน่ายทรัพย์

หลดุจ�าน�าในระหว่างระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	

การก�าหนดราคาในการซื้อคืนทรัพย์ท่ีหลุดจ�าน�าให้แก่ผู้จ�าน�า

ในราคาท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม	อาทิ	การก�าหนดราคาซือ้คนื

โดยคิดจากราคาทรัพย์ที่จ�าน�า	 บวกกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

ระหว่างการรับจ�าน�า	จนกระทั่งถึงวันซื้อคืนทรัพย์	นอกจากนี้	

ควรมีแนวทางแก้ไขเยยีวยากรณท่ีีทรพัย์หลดุจ�าน�าตามหนงัสอื

ที่	มท	๐๘๐๑.๕/ว	๓๙๖	ลงวันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๔

	 ๒.	แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

และทันต่อสถานการณ์ในการช่วยเหลือ	T
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๖๔		นายประเสริฐ	จันทรรวงทอง	
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 งบประมาณรายจ่าย	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๕	สภาผูแ้ทนราษฎร	พร้อมคณะ	แถลงข่าวเกีย่วกบั
ประเด็นที่หลายฝ่ายมีข้อห่วงใยต่อการที่	 กมธ.	 วิสามัญฯ	 ได้
พิจารณาน�างบประมาณที่ปรับลด	จ�านวน	๑๖,๓๖๒	ล้านบาท	
ไปเป็นงบประมาณในงบกลาง	ว่า	กมธ.	วิสามญัฯ	ได้มข้ีอสงัเกต
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า	การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้
ของรัฐบาล	 ให้น�าไปใช้ในการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	
(โควดิ-19)	และเยยีวยาประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวกิฤต
ดังกล่าวตามที่มีการเสนองบประมาณเพิ่มเติมอย่างแท้จริง
เท่านั้น	
				 โดยหลังจากที่	 พ.ร.บ.	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ประกาศบงัคบัใช้แล้ว	ขอให้ผูอ้�านวยการ
ส�านกังบประมาณ	ปรบัปรงุระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ

รายจ่ายงบกลาง	รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา	แก้ไขปัญหา	และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดยขอให้ตัดความในข้อ	๔	(๑)	
คือ	เพื่อเฝ้าระวัง	ควบคุม	และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ออกทั้งหมด	 และให้ยึดความใน
ข้อ	 ๙	 คือ	 เม่ือหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา	
แก้ไขปัญหา	และเยยีวยา	ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 แล้ว	 ให้ใช้จ่ายตามรายการ	
วงเงิน	 และรายละเอียดอื่นใดที่ส�านักงบประมาณก�าหนดใน

การอนมัุติเงนิจดัสรร	โดยสอดคล้องกับแผนการปฏบิตังิานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	T

คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท�าและ
ติดตามการบรหิารงบประมาณ สภาผูแ้ทน
ราษฎร 
	 วันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๖๔		นายไชยา	พรหมา	สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวล�าภู	และรองหัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย	 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท�า
และตดิตามการบริหารงบประมาณ	สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวถงึ
การจัดสรรงบกลางจากการปรับลดงบประมาณจ�านวนกว่า	
๑๖,๐๐๐	 ล้านบาท	 ว่า	 รัฐบาลควรกระจายงบประมาณไป
ในทุกจังหวัดตามความรุนแรงสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19	 โดยให้อ�านาจผู้ว่าราชการจังหวัด	 ในฐานะ
ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	 (ศบค.)	 ระดับ
จังหวัด	 บูรณาการร่วมกันกับทุกส่วนราชการ	 ตามพระราช
บัญญัติ	(พ.ร.บ.)	โรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อหยุดยั้งการแพร่
ระบาดโดยเร็ว	 และครอบคลุมการดูแลประชาชน	 โดยจัดหา

อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน	 รวมถึงอุปกรณ์ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการกักตัวของผู้ติดเชื้อ	ตลอดจนการสร้างโรงพยาบาล
สนามหรือศูนย์พักคอยผู ้ติดเชื้อรอเตียง	 (Community	
Isolation)	 และให ้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจากทุก
พรรคการเมืองและองค์กรภาคประชาชน	 มีส่วนร่วมในการ
ตดิตาม	ตรวจสอบ	เสนอแนะ	การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์	คอื	เพือ่การแก้ไข	เยยีวยา	การระบาดของโรค
โควิด-19	T
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	 ปัจจุบัน	 การเรียกใช้รถบริการการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันได้รับ

ความนิยมจากประชาชนมากขึ้น	 เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย	 รวดเร็ว	

แต่รถยนต์ท่ีน�ามาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถน�ามาจดทะเบียนได้ตาม

ประเภทที่กฎหมายก�าหนด	ดังนั้น	การน�ารถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียน

เป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน	 ถือเป็นหนึ่งใน

นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม	 เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรและ

การจัดการระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ถูกกฎหมายและ

มคีวามปลอดภยัต่อประชาชนมากขึน้	โดยให้กรมการขนส่งทางบกท�าหน้าที่

ในการควบคุม	ก�ากับ	ดูแลการให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม	

กฎกระทรวง
รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมาย
ควรรู้
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	 ทั้งนี้ 	 กฎกระทรวง	 “รถยนต์รับจ ้างผ ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔”	กรมการขนส่งทางบกได้ค�านึง

ถงึผลประโยชน์ของประชาชนและสงัคมในภาพรวมเป็นส�าคญั	

โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาควิชาการ	

รวมถึงผู ้แทนผู ้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในทุกข้ันตอน	

การประกาศกฎกระทรวงรถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

จึงนับว่าเป็นการเปิดทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคล

ผ่านระบบแอปพลิเคชันให้มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุค

ดิจิทัล	และยังมีความปลอดภัยและความสะดวกต่อประชาชน

มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้ง	 เพื่อให้เป็นทางเลือกในการเดินทางอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย	 ส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถ

ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง	 และเพิ่มช่องทางในการสร้าง

รายได้ให้กับประชาชนด้วย	 นอกจากนี้	 ในปัจจุบันมีหลาย

ประชาชนสามารถน�ารถยนต์ส่วนบคุคลมาให้บรกิารรบัจ้างได้

อย่างถูกต้อง	 โดยรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่ง

นอกจากจะสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวิถีการใช้ชีวิต

ของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ในปัจจุบันทางราชการ

สามารถเข้ามาจัดระเบียบและตรวจสอบการให้บริการรับจ้าง

ดังกล่าว	 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่

คนโดยสารแล้ว	ยงัเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และเพิม่ทางเลือกในการใช้บรกิารรถยนต์รบัจ้างอีกด้วย	ดงันัน้	

สมควรก�าหนดให้มรีถยนต์รบัจ้างบรรทกุคนโดยสารไม่เกนิเจด็คน

ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	ทีเ่ป็นการน�ารถยนต์นัง่ส่วนบคุคลมา

จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้าง	 จึงจ�าเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี้

ประเทศทีม่กีารออกกฎหมายรองรบัให้การขนส่งผูโ้ดยสารผ่าน

ระบบแอปพลิเคชันเป็นการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 เช่น	

สิงคโปร์	มาเลเซีย	เวียดนาม	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	สเปน	เยอรมัน	

และอิตาลี	เป็นต้น

 กฎกระทรวง “รถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔” ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึง่มเีหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวง

รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ 

เป ็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให ้ประชาชนน�า

ทรพัยากรทีต่นมอียูม่าใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุตาม

แนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน	 (Sharing	 Economy)	 โดยการให้

 สาระส�าคัญของกฎกระทรวง “รถยนต์รับจ้างผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔”	 กฎกระทรวงดังกล่าวนี้	

ประกาศมาเพือ่ให้สามารถน�ารถยนต์ส่วนบคุคลไปจดทะเบยีน

เปลีย่นประเภท	เพือ่ให้บรกิารในฐานะรถยนต์รบัจ้างผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทาง	 Sharing	 Economy	 ซ่ึงมีสาระ

ส�าคัญ	ดังนี้	

	 กฎกระทรวงได้จ�ากัดความของค�าว่า	 รถยนต์รับจ้าง 

หมายความว่า	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน	

และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์		หมายความว่า	

รถยนต์รบัจ้างท่ีเป็นการน�ารถยนต์น่ังส่วนบคุคลมาจดทะเบยีน

เปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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	 การจดทะเบยีนรถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	

สามารถจดทะเบียนได้เพียงคนละ	 ๑	 คันเท่านั้น	 แบ่งเป็น	

๓	ประเภท	และต้องมีก�าลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า	

ดังนี้	

	 ๑.	 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

ต้องมีก�าลังในการขับเคลื่อนตั้งแต่ห้าสิบกิโลวัตต์แต่ไม่เกิน

เก้าสิบกิโลวัตต์

	 ๒.	รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง

ต้องมีก�าลังในการขับเคล่ือนมากกว่าเก้าสิบกิโลวัตต์แต่ไม่เกิน

หนึ่งร้อยยี่สิบกิโลวัตต์

	 ๓.	 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

ต้องมีก�าลังในการขับเคลื่อนมากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลวัตต์									

ขึ้นไป

 ลกัษณะของรถท่ีจะรับจดทะเบียนเป็นรถยนต์รบัจ้าง

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ต้องเป็นรถที่มีประตูไม่น้อยกว่า

ส่ีประต	ูและต้องมลีกัษณะเป็นรถเก๋งสองตอน	รถเก๋งสองตอน

แวน	รถเก๋งสาม	ตอนรถเก๋งสามตอนแวน	รถยนต์นั่งสองตอน	

รถยนต์นั่งสองตอนแวน	 รถยนต์นั่งสามตอน	 รถยนต์นั่งสาม

ตอนแวน	หรอืรถยนต์ลกัษณะอืน่ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

 การก�าหนดอุปกรณ์สื่อสารในรถยนต์รับจ้างผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ต้องมีและใช้อุปกรณ์เคร่ืองสื่อสารเพื่อ

การรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทาง

บกให้การรับรอง	 โดยต้องมีข้อมูลเก่ียวกับตัวรถและผู้ขับรถ	

ระบบการแสดงตวัตนของผูข้บัรถระบบการคิดอตัราค่าโดยสาร

ล่วงหน้า	ระบบติดตามตัวรถ	ระบบตรวจสอบเวลาและสถาน

ท่ีรับส่ง	 และระบบแจ้งการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ	

ทั้งนี้	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องด�าเนินการโดยผู้ให้

บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบกให้การ

รับรอง	รวมทัง้	ต้องมกีารจัดเกบ็ข้อมลูทีส่ามารถตรวจสอบย้อน

หลังได้อย่างน้อยหนึ่งเดือน

	 รถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	ต้องมแีละแสดง

เครื่องหมายแสดงการเป ็นรถยนต ์รับจ ้างผ ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์	และเครือ่งหมายอืน่ตามทีป่ระกาศก�าหนด	และ

ให้ใช้สีของตัวถังรถตามสีเดิมที่ปรากฏในใบคู ่มือการจด

ทะเบียนรถยนต์น่ังส่วนบุคคลก่อนการจดทะเบียนเปลี่ยน

ประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 รวมทั้ง	

รถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ก�าหนดให้มอีายกุารใช้

งานได้ไม่เกินเก้าปี	 นับแต่วันท่ีจดทะเบียนครั้งแรก	 ในกรณีที่

รถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ครบอายกุารใช้งานแล้ว	

ให้เจ้าของรถน�าใบคูม่อืจดทะเบยีนรถไปแสดงต่อนายทะเบยีน

เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนหรือเปลี่ยนประเภทรถ	

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบอายุการใช้งาน

 การประกาศก�าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร

และค ่าบริการอื่นส�าหรับรถยนต ์รับจ ้างผ ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้

 รถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ ขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง	ค่าจ้างบรรทกุคนโดยสาร	ให้ก�าหนดโดยถอืเกณฑ์

ระยะทางสองกิโลเมตรแรกไม่เกินห้าสิบบาท	 และกิโลเมตร								

ต่อ	 ๆ	 ไป	 กิโลเมตรละไม่เกินสิบสองบาท	 ในกรณีที่ระบบ

การคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าประเมินสภาพการจราจรว่า

ไม่สามารถเคลื่อนท่ีหรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรา

นาทีละไม่เกินสามบาท	 และค่าบริการอื่น	 กรณีการจ้างผ่าน

ศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์	

ก�าหนดได้ไม่เกนิห้าสบิบาท	และค่าบรกิารเพิม่กรณอีืน่	ก�าหนด

ได้ไม่เกิน	๒๐๐	บาท

 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่             

ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร	 ให้ก�าหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทาง
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ที่มา :-		 กรมการขนส่งทางบก.	กรมการขนส่งทางบกเดนิหน้ารถยนต์รบัจ้างทางเลือกผ่านแอปพลเิคชนั. สืบค้นเมื่อ

	 	 วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔.	จาก	https://www.dlt.go.th/th/public-news

	 กรมการขนส่งทางบก.	กรมการขนส่งทางบก ยนืยันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รบัจ้างบรรทกุคนโดยสาร

  ไม่เกินเจด็คนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์. สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔.	

	 	 จาก	https://www.dlt.go.th/th/public-news

	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๔๑	ก	วันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๔.	กฎกระทรวงรถยนต์รบัจ้างผ่านระบบ

  อเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๔.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๔.	จากhttp://www.ratchakitcha.

	 	 soc.go.th

	 PPTVHD36.	ประกาศแล้ว กฎกระทรวง อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนให้บริการรับจ้าง

  ผ่านแอปฯ.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๖๔.	จาก	https://www.pptvhd๓๖.com/news

	 SANOOK.	เฮ ครม.เห็นชอบรถรับจ้างผ่านแอปฯ เป็นบริการทางเลือกถูกกฎหมาย. สืบค้นเมื่อวันที่	๒๙	

	 	 กรกฎาคม	๒๕๖๔.	จาก	https://www.sanook.com/auto

สองกิโลเมตรแรกไม่เกินสองร้อยบาท	และกิโลเมตรต่อ	ๆ	ไป	

กิโลเมตรละไม่เกินสามสิบบาท	 ในกรณีที่ระบบการคิดอัตรา

ค่าโดยสารล่วงหน้าประเมินสภาพการจราจรว่าไม่สามารถ

เคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่

เกินสิบบาท	 และค่าบริการอื่น	 กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการ

ส่ือสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก�าหนดได้ไม่เกิน

หนึ่งร้อยบาทและค่าบริการเพิ่มกรณีอื่น	 ก�าหนดได้ไม่เกิน	

๒๐๐	บาท

	 ท้ังน้ี	รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์	ต้องมีการ

ตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีก�าหนด	

ต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทัง้ภายนอกและภายในตัวรถ	และในส่วนของแผ่นป้ายทะเบยีน

รถของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ก�าหนดให้มี

ขนาด	ลักษณะและสีเช่นเดียวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน	 ทั้งนี้	 อาจให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียน

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนเดิมก็ได้	

 กฎกระทรวง “รถยนต์รบัจ้างผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔”	 นับว่าเป็นเจตนารมณ์ส�าคัญของกระทรวง

คมนาคมและกรมการขนส่งทางบก	ในการพฒันาการให้บรกิาร

ท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยี	 ความต้องการ	 และค�านึงถึงความ

ปลอดภยัต่อประชาชน	รวมทัง้	เป็นการเพิม่โอกาสในการสร้าง

รายได ้ให ้กับรถยนต ์รับจ ้างโดยการรับผู ้ โดยสารผ ่าน

แอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากการรับผู้โดยสารได้จากการจอดรับ							

ผู้โดยสารแบบปกติด้วย	โดยจะด�าเนินการเพื่อความปลอดภัย

และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 มุ่งให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะต่อไป

******
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ภาพเก่า
เล่าเรื่อง

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑

 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ 

หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “อนุสาวรีย์ทหารอาสา” ตั้งอยู่บริเวณ

สนามสามเหลี่ยมมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสนามหลวง 

ด ้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนหน้าพระธาตุ 

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ลักษณะ

ทางสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ได้รับการออกแบบโดย สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 

ตัวอนุสาวรีย์เป็นเจดีย์มีลักษณะแบบศิลปะประยุกต์จาก

สถาปัตยกรรมแบบศรวีชิยั ซึง่มต้ีนเค้าจากศาสนสถานของชวา

ภาคกลางที่เรียกว่า จันทิ ตัวอนุสาวรีย์ท�าด้วยหินขัดสีขาว 

ฐานเป็นรปูพาน ย่อมมุ ช่วงกลางอนสุาวรีย์ทัง้ ๔ ด้าน เจาะลง

ลึกไป จารึกข้อความด้วยอักษรสีด�ากล่าวถึงสาเหตุที่ไทยต้อง

เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งรายนามผู้เสียชีวิต  

หน้าบนัเหนอืช่องจารกึประดบัลายปนูป้ันลายช่อดอกไม้ กนิรี 

และตัวเหรา ส่วนยอดของอนสุาวรย์ีท�าเป็นรปูเจดีย์ทรงกลมสูง

มุมทั้งสี่มุมประดับปูนปั้นรูปจ�าลองของอนุสาวรีย์  เหนือหน้า

บันสลักเป็นรูปกงจักร  อนุสาวรีย ์ตั้งอยู ่บนพื้น ๓ ช้ัน 

มีการย่อมุมเช่นเดยีวกบัฐานอนุสาวรย์ี  พืน้อนุสาวรย์ีล้อมรอบ
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ด้วยเสาหินขัด สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร มีโซ่เหล็กสีด�าคล้อง

โดยรอบ เว้นเฉพาะทางขึ้นทั้ง ๔ ด้าน ตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้

ดูร่มรื่นสะอาดตา นอกจากนี้ยังท�าทางเดินคอนกรีตทอดไปสู่

ตัวอนุสาวรีย์ทั้ง ๔ ด้าน

 หากจะย้อนอดีตเหตุที่เกิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานั้น  

เป็นผลจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ หรือ “มหาสงคราม” 

(Great War) เป็นสงครามใหญ่ท่ีมีศูนย์กลาง อยู่ในยุโรป 

เกิดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๑๔ ถึง 

๑๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๑๘ ชนวนของสงคราม เกิดขึ้นจาก

การลอบปลงพระชนม์ มกุฎราชกุมารแห่งจกัรวรรดอิอสเตรยี – 

ฮังการี อาร์ชดยุกฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ ขณะเสด็จเยือน

กรุงซาราเจโว เมืองหลวงของแคว้นบอสเนีย – เฮอร์เซโกวีนา 

โดย กฟัรโีล ปรนิซปี นกัชาตนิยิมชาวเซอร์เบยี ซึง่ออสเตรยี – 

ฮังการี เชื่อว่าเซอร์เบียอยู่เบื้องหลังในการกระท�าดังกล่าว จึง

ย่ืนค�าขาดต่อราชอาณาจักรเซอร์เบีย เป็นข้อเรียกร้อง 

๑๐ ประการ ซึ่งมีเจตนาท�าให้ยอมรับไม่ได้และจุดชนวน

สงครามขึ้น เมื่อเซอร์เบียยอมตกลงในข้อเรียกร้องเพียง ๘ ข้อ 

ออสเตรีย-ฮังการี จึงประกาศสงครามเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 

ค.ศ. ๑๙๑๔ โดยมีประเทศมหาอ�านาจของโลกทุกประเทศ

เกี่ยวพันในสงครามครั้งน้ี คู ่กรณีสงครามถูกแบ่งออกเป็น 

๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ 

ฝรั่งเศส รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ รวม ๒๕ 

ประเทศ และฝ่ายมหาอ�านาจกลาง ประกอบด้วย ประเทศ

เยอรมนี ออสเตรีย – ฮังการี บัลแกเรีย และตุรกี พันธมิตร

ทั้งสองมีการขยายตัวเมื่อมีชาติเข้าร่วมสู ่สงครามมากขึ้น 

ในท้ายที่สุดมีทหารกว่า ๗๐ ล้านนาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหาร

ยุโรป ๖๐ ล้านนาย ถูกระดมเข้าสู่สงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์นี้

 ส�าหรับประเทศสยามภายใต้การปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติ 

กม็ไิด้ทรงนิง่นอนพระทยักบัสงครามทีเ่กดิขึน้ แม้พระองค์ทรง

ทราบดีว่าพลเมืองของประเทศสยามในขณะนั้นมีความนิยม

ชมชอบ และเหน็อกเหน็ใจเยอรมนี ทีถ่กูประเทศใหญ่ ๆ  หลาย

ประเทศรุมล้อมรอบด้าน แต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์

ท�าให้ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมนี และ

ออสเตรีย – ฮังการี โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

สยาม และสันติภาพของโลกเป็นส�าคัญ โดยได้ทรงลง
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พระปรมาภิไธยในประกาศสงคราม เมื่อเวลาประมาณ 

๒๔.๐๐ น. ของวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ หลังจากการตดัสนิ

พระทัยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ แล้ว กระทรวงกลาโหม

จึงได ้ประกาศรับสมัครทหารอาสา เพื่อไปร ่วมรบใน

สงครามโลกครั้งที่ ๑ ในขั้นต้นได้คัดเลือกทหารเพื่อไปร่วมรบ 

จ�านวน ๑,๓๘๕ นาย หลังจากน้ันได้มีการฝึกอบรม และ

ทดสอบร่างกายจนเหลือก�าลังพลเพื่อปฏิบัติการได้ จ�านวน 

๑,๒๘๔ นาย จึงได้ท�าการจัดตั้งเป็นกองทหารอาสา โดยมี   

พันเอกพระยาเฉลิมอากาศ หรือ สุณี สุวรรณประทีป เป็น

ผู้บังคับการ ทหารที่ส่งไปมี ๓ หน่วย ประกอบด้วย กองทหาร

บกรถยนต์ กองบินทหารบก และกองพยาบาล

 จากการตดัสนิพระทยัในครัง้นัน้ท�าให้เกดิประโยชน์แก่

ประเทศสยามในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ท�าให้ประเทศต่าง ๆ 

ในโลก โดยเฉพาะชาติสัมพันธมิตร ยุโรป และอเมริกา ได้รู้จัก

ประเทศสยาม เน่ืองจากทหารอาสาของประเทศสยามท่ีไป         

ร่วมรบได้สร้างชื่อเสียงในด้านความมีระเบียบวินัยที่ดี มีความ

กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสร้าง

ความประทับใจให้แก่บรรดาทหารสัมพันธมิตร จึงก่อให้เกิด

ความช่ืนชมแก่ประเทศสยาม และทหารอาสาของประเทศ

สยามเป็นอย่างมาก รวมท้ังส่งผลให้ชาติต่าง ๆ  ในยโุรป จ�านวน 

๑๓ ประเทศ ที่เคยท�าสัญญาผูกมัดประเทศสยาม ยอมแก้ไข

สัญญาที่ท�าไว้เดิม โดยเฉพาะการยกเลิกอ�านาจศาลกงสุล

ส�าหรับชาวต่างชาติที่กระท�าผิดในประเทศมาขึ้นศาลประเทศ

สยามและยงัได้อิสรภาพในการก�าหนดพกิดัอัตราภาษศีลุกากร 

ตลอดจนประเทศสยามได้มีโอกาสเข้าร่วมลงนามในสนธสิญัญา

สันติภาพท่ีกรุงปารีส และได้รับเชิญให้เข้าร่วมก่อตั้งองค์การ

สันติบาตชาติ ใน พ.ศ.๒๔๖๒ 

 สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ยืดเยื้อเป็นเวลายาวนานถึง 

๔ ปี จนกระทัง่เมือ่วนัท่ี ๖ พฤศจกิายน ๒๔๖๑ กองทัพเยอรมนี

ได้ติดต่อฝ่ายสัมพันธมิตรขอเจรจาสงบศึก ท้ังสองฝ่ายได้

ลงนามในสัญญาสงบศึกบนรถไฟท่ีเมืองคองเปียน ประเทศ

ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ จึงถือเป็นวันแห่ง

การยุติสงครามโลกครั้งที่ ๑ และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ 

ได้สิ้นสุดลง ทหารไทยอาสาที่เสียชีวิตในสมรภูมิ จ�านวน 

๑๙ นาย ได้ถูกฝังไว้ ณ ต�าบล ฌูบกูรท์ (Jube Court) 

ในยทุธบรเิวณประเทศฝรัง่เศส ต่อมาจึงมีการฌาปนกจิทีส่สุาน

ในเยอรมนี หลังจากสงครามสงบลง ทหารอาสาได้ทยอย
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เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยชุดสุดท้ายมาถึงเมื่อวันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๔๖๒ พร้อมอัฐิของทหารที่เสียชีวิต

 หลงัจากน้ันพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วัได้

ทรงโปรดให้จัดสร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑  

เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติทหารอาสาของ

ประเทศไทยท่ีเดินทางไปร่วมปฏิบัติการรบ รวมท้ังเพื่อเป็น

ท่ีบรรจุอัฐิทหารหาญท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบ ท้ัง ๑๙ นาย 

โดยมีพิธีบรรจุอัฐิที่ฐานอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 

๒๔๖๒ ทั้งนี้ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงวาง

พวงมาลาคารวะดวงวิญญาณของเหล่าทหารกล้าที่เสียสละ

เพื่อประเทศชาติเป็นครั้งแรกอีกด้วย

**************** 

ข้อมูล 

- ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ เรื่อง อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 

 ๒๕๖๔ จาก http://www.resource.lib.su.ac.th/rattanakosin/index.php/2014-10-27-08-52-05/2015-

 10-19-03-54-00/2015-10-19-04-17-51

- อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/

 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑
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“คริปโต” คืออะไร?

เรื่องน่ารู้

	 นับแต่การก้าวเข้าสู่ปี	 ๒๕๖๔	 คริปโตเคอร์เรนซี
(Cryptocurrency)	 หรือท่ีเรียกย่อ	 ๆ	 ว่า	 "คริปโต" 
กลายเป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนคน
รุ ่นใหม่	 จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทหน่ึง	 ก�าลังได้รับความสนใจจากบรรดานักลงทุน
ในปัจจุบัน	 ซึ่งจากเดิม	 คริปโต	 เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเฉพาะกลุ่มนักพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เท่านัน้	 แต่ปัจจบุนัเนือ่งจากปรมิาณความต้องการมมีากขึน้
ขณะท่ีจ�านวนเหรียญในแต่ละสกุลเงินน้ันมีจ�ากัด	 จึงท�าให้
เกิดธุรกิจแลกเปลี่ยนเหรียญเพื่อเก็งก�าไรบนเว็บไซต์เทรด
เพิ่มสูงขึ้น
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ความหมายของ“คริปโตเคอร์เรนซี”
	 คริปโตเคอร์เรนซี	 (Cryptocurrency)	 	 คือ	 สินทรัพย์

ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ต ้องอาศัยการเข้ารหัส	 โดยค�าว ่า	

“Crypto”หมายถึง	 การเข้ารหัส	 ส่วนค�าว่า	 "Currency"	

หมายถึง	 สกุลเงิน	 ท�าให้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเงินดิจิทัล																													

ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นสกุลเงินในอนาคต	ที่จะเข้ามามีบทบาท

ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างสินทรัพย์

ดิจิทัลด้วยกัน	 มีราคากลางในการซื้อขายแปรผันตามกลไก

ตลาด	 จึงสามารถท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

มูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตได้	 แต่เพราะไม่ได้มีลักษณะทาง

กายภาพเหมือนเช่นสกุลเงินทั่วไป	 (Fiat	 Currency)	 ของ

แต่ละประเทศท่ีมีการตีพิมพ์ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์

ออกมา	ท�าให้บางครั้ง	เราก็เรียก	สกุลเงินดิจิทัล	ว่า	"สกุลเงิน

เสมือน"	หรือ	Virtual	currency

	 ส�าหรับการซื้อขายสินทรัพย ์คริปโต	 จะแปรผัน

ตามราคากลางในตลาด	 ซึ่งในปัจจุบัน	 “Cryptocurrency”	

ยังไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมาย	 เนื่องจากไม่มีหน่วยงาน

สากล	หรอืรฐับาลใดเข้ามาควบคุมจดัการ	 ท�าให้บางครัง้ครปิโต

ถูกเรียกว่า	 “สกุลเงินเสมือน”	 แบ่งออกเป็นสกุลเงินต่างๆ	

มากมาย	 หรือที่เรามักเรียกว่า	 “เหรียญ”	 เช่น	 เหรียญบิตคอยน์

เป็นต้น	 ส่วนเงินตราที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายจะต้อง

ถูกก�าหนดโดยรัฐเท่านั้น	 เช่น	 ธนบัตร	 และเหรียญกษาปณ์

สกุลเงินต่างๆ	 ของแต่ละประเทศที่เราใช้กันในปัจจุบัน

หลักการท�างานของ “คริปโตเคอร์เรนซี” 
	 การท�างานของเงินดิจิทัล	คริปโตเคอร์เรนซี	สกุลต่างๆ	

จะถูกบันทึกในระบบที่เรียกว่า	 "Blockchain"	 (บล็อกเชน)	

ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของเหรียญสกุลเงิน

ใดบ้าง	 โดยระบบ	 Blockchain	 สามารถส่งสัญญาณแจ้ง

ข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในเครือข่ายรับรู้ได้

	 ระบบ	 Blockchain	 ช่วยให้การช�าระเงินออนไลน์	

รวมถึงการท�าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ	 ระหว่างบุคคล	 เป็น

ไปอย่างน่าเชื่อถือ	 ปลอดภัย	 และรับรองความถูกต้องได้	 ไม่

จ�าเป็นต้องมีคนกลางมีด�าเนินการก็ได้สกุลเงินคริปโตท่ีรู้จัก

กันดีที่สุดคือ	 บิตคอยน์	 (Bitcoin)	 เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรก

ของโลก	จึงถือว่าเก่าแก่ท่ีสดุ	ซึง่ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา	บติคอยน์

เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการด�าเนิน

ธุรกรรมต่างๆ	 ระหว่างบุคคล	 สามารถตรวจสอบได้	 จึงท�าให้

นักลงทุนรุ่นใหม่หันมาสนใจลงทุนกับบิตคอยน์มากขึ้น

	 นอกจากบิตคอยน์แล้ว	 ยังมีคริปโตอีกหลายสกุล

เงินที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะสกุลเงินที่ได้รับ

การรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ของประเทศไทย	 เช่น	

Ethereum,	 Litecoin,	 Bitcoin	 Cash,	 Ripple,	 Binance	

Coin,	 Cardano,	 Ripple	 (XRP)	 และ	 Dogecoin	 เป็นต้น	

คริปโตสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินปกติได้	โดยจะต้องซื้อขาย

แลกเปลี่ยนผ่านหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์	
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(ก.ล.ต.)	 ไม่เพียงเท่านั้น	 เร่ิมมีผู้ประกอบการธุรกิจในไทย

ที่เปิดรับช�าระค่าสินค้าและบริการเป็นสกุลเงินดิจิทัล	 ท�าให้

คนไทยสามารถน�าบิตคอยน์มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

ต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวันได้แล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าคริปโต

เคอร์เรนซีจะได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัล	 และ

สกุลเงินส�าหรับซื้อขาย-แลกเปล่ียนในอนาคต	 แต่ทุกการ

ลงทุนมีความเสี่ยง	ดังนั้นผู้ที่สนใจอยากจะเข้าสู่วงการคริปโต	

ควรศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นก่อนการลงทุนเสมอ

	 ปัจจุบันจากการส�ารวจพบว่า	ประเทศไนจีเรียถือครอง

คริปโตมากที่สุดในโลก	ด้วยสัดส่วน	๑	ใน	๓	ของประชากรที่

ใช้สกุลเงินดิจิทัล	โดยรองลงมาคือ	เวียดนาม	และ	ฟิลิปปินส์	

โดยสาเหตุมาจากประชากรจ�านวนมากในประเทศกลุ ่มนี้

ออกไปท�างานต่างแดนและเลือกส่งเงินกลับบ้านด้วยสกุลเงิน

ดิจิทัล

การลงทุน “คริปโตเคอร์เรนซี” 
	 จากผลกระทบโควิด	 เศรษฐกิจตกต�่า	 และอีกหลาย	 ๆ	

ปัจจัย	 เป็นตัวกระตุ้นท�าให้ขณะนี้ผู้คนจ�านวนมาก	 พุ่งความ

สนใจไปยัง	"คริปโตเคอร์เรนซี"	สินทรัพย์ดิจิทัลในโลกยุคใหม่	

หรือเรียกว่า	 "สกุลเงินดิจิทัล"	 กลายเป็นอีกทางเลือกส�าหรับ

นกัลงทนุชอบความท้าทาย	 เพราะได้ผลตอบแทนสูง	 มรีาคากลาง

ในการซือ้ขาย	 ซึง่แปรผนัตามกลไกตลาด	 สามารถแลกเปลีย่น

มูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ต	 ดังน้ันการเข้าสู่วิถีการลงทุนคริปโต	

มีข ้อควรระวังที่ นักลงทุนต ้องพึงศึกษา	 ควรหาข้อมูล	

ท�าความเข ้าใจในการลงทุนเพราะมีความผันผวนและ

ความเสี่ยงสูง	 ส่วนเงินท่ีจะน�ามาลงทุนต้องเป็นเงินเย็น

หรือเป็นเงินที่ไม่มีต้นทุน	 ไม่ต้องช�าระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม

และเป็นเงินที่ไม่มีภาระ	 ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในยามปกติ	

อย ่างท่ีกล่าวไปการลงทุนสินทรัพย์นี้ไม ่มีความแน่นอน

จับต้องไม่ได้	 อาจมีช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงได้

ดังนั้นภาครัฐต้องสร้างความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุน

ในเชิงลึกเพ่ิมมากข้ึน	 และความสามารถรับความเสี่ยง

จากการได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนได้เพื่อไม่ให้กระทบ

ต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ

------------------

ข้อมูล 

-	Cryptocurrency	คืออะไร?	ท�าความเข้าใจง่ายๆ	ฉบับนักลงทุนมือใหม่	สืบค้นเมื่อวันที่	๙		สิงหาคม	๒๕๖๔	

	 จาก	https://www.thairath.co.th/lifestyle/money/2121706	

-	รู้จัก	‘คริปโทเคอร์เรนซี่’	เหรียญดิจิทัลเปลี่ยนโลกสืบค้นเมื่อวันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๔	จาก	https://workpointtoday.

	 com/cryptocurrency-101-01/		
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